
รายงานการประชุม 
การตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ 

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2/2563 
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
..................................................... 

1. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประธานที่ประชุม 
เขตตรวจราชการที่ 8 และ 9 

2. นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม 
3. นายอาทร ช่วยณรงค์   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม 
4. นายสุรพล จารุพงศ ์   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ 
5. นายชูชาติ เอี่ยมวิจิตร์   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ 
6. นายแสน ศรีงาม   ผู้ตรวจราชการกรมประมง 
7. นายศิระเวช ธารเพชรวัฒนา  แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี 
8. นางสาวชนกกานต์ สุวรรณเลิศ  แทน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 2 จังหวัดชลบุรี 
9. นางอุบล มากอง   แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 3 จังหวัดระยอง 
10. นายนพดล ปนศิริวัฒนกุล  แทน ปศุสัตว์เขต 2 
11. นายพูลลาภ อุไรงาม   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
12. นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์  ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นางอมรรัตน์ คณานันท์  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา 
15. นายปรีชา โหนแหยม  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 
16. นางรัตน์ติยา พวงแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 
17. นางพเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์  ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา 
18. นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง 
19. นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ  แทน เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  
20. นางรุ่งนภา สุวรรณสุข  แทน สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา      
21. นายปรัชญ์ พยัคฆเพศ  แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 
22. นางสาวฉัตรสุดา ชุมเกษียร  แทน ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นายสมชาย ไพรลิน   แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 
24. นายรชต เกงขุนทด   แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 
25. นายณัฐวุฒิ สินธุวงษ์   แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด 
26. นายสรยุทธ กสินธุ์มานะวาท  แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
27. นายทศพร แสนประเสริฐ  แทน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
28. นางลินดา ขมเล็ก   แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
29. นางสาววัลลีย์ เจริญวิทย์ธนเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
30. นางจรีภรณ์ มีศรี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา  
31. นางสาวสุพัชรรงค์ สุมารินทร์  หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

/32.นางสาวณัฐ... 
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32. นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 

33. นางนารีนัตท์ฎา ตรงคง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

34. นางสาวมานิกา น้อยเอ่ียม  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 

35. ว่าที่ร.ต.หญิง เบญจมาศ อนันตพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

36. นายศุภมิตร ส่องแสงจันทร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

37. นางสาววันฤทัย คำกรฤาชา  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 

38. นางสาวฐิตาพร สว่าง  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 

39. นายศิริยานนท์ ดอกผึ้ง  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

40. นายพีรวัส ธรรมิรัตนเกษม  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 

41. นางสาวธนาวดี มาระโภชน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

42. นายดนัยพงษ์ เรืองสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

43. นางอังคณา จำเนียรทรง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

44. นางขจรจิตร์ บุญญา   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

45. นายสุทธิ มะหะเลา   นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย 
46. นางยุพา สุวรรณเดช   พนักงานพิมพ์ ส.3 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
47. นายกาญจน์ นวมครุฑ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

กรมประมง 
48. จ่าสิบเอกอนุศาสน์ ฉิวรัมย์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
49. นางสาวสุมาลากันท์ อ่ำทองคำ นักวิชาการเกษตร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 
50. นายทรงพล สมพมิตร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา 
51. นางสาวนัทธมน บุญเพ็ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

/52.นางสาวพร... 
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52. นางสาวพรพิมล เอ่ียมพินิจ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
      สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
53. นางสาวณปภัช นิ่มอนงค์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
      สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
54. นางสาวฐิติมา จูเจริญ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
55. นางสาววราวัลย์ นิลวิเวก  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
56. นางสาวสกาวเดือน พันธรักษ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
57. นางสาวหฤทัย ธีระมิตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     

     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม    ติดราชการ 
2. ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์       ติดราชการ 
3. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 6 จังหวัดจันทบุรี   ติดราชการ 
4. ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตท่ี 4 จังหวัดนครราชสีมา  ติดราชการ  
5. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จังหวัดชลบุรี     ติดราชการ 
6. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก     ติดราชการ 
7. ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี       ติดราชการ 
8. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี     ติดราชการ 
9. นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ติดราชการ 
10. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1   ติดราชการ 
11. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา   ติดราชการ 
12. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 
8 และ 9 ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและแจ้งที่ประชุมดังนี้  

1. เรื่องที่จะพิจารณากันในวันนี้ประกอบด้วย 
1) ติดตามความการหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อน

แบบบูรณาการในพ้ืนที่ จำนวน 12 โครงการ 
2) เรื่องอ่ืนๆ ได้แก่ 

- การแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

- แนวทางการขับเคลื ่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and 
Innovation Center : AIC) ให้เกิดประสิทธิภาพ 

- การขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

/- การขับเคลื่อน... 
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- การขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ 
- แผนบูรณาการระดับภาคในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. ขอแจ้งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ ระดับกรมและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ ภาคประชาชนว่า
การประชุมตรวจติดตามงาน/โครงการฯ รอบที่ 2/2563 ของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจะจัดในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 
ต้องขอเลื่อนเวลาออกไปเป็น 13.00 น. เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เชิญผู้บริหารกระทรวง
ทั้งหมดร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เวลา 07.30 น. 

นายพูลลาภ อุไรงาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขานุการที่ประชุม  
แจ้งที่ประชุมว่า ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานให้เกียรติมอบเกียรติบัตร
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ประจำปี 2563 สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับ 
คุณสุทธิ มะหะเลา และจังหวัดฉะเชิงเทราครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ รอบที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2563 

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
ได้สรุปรายงานการประชุมและมีหนังสือแจ้งเวียนถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสือ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช 0006/ว 165 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เพื่อตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุม โดยขอให้หน่วยงานที่ประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมแจ้งฝ่ายเลขานุการ 
ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 13  
ย่อหน้านายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้ปร ะสานสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อมโยงตลาดไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถส่งปลากะพงไปจำหน่ายแล้ว 200-300 กิโลกรัม/เดือน 
แก้ไขเป็น 2-3 ตัน/เดือน ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแก้ไขข้อความดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากมี
หน่วยงานใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม สามารถแจ้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 หากไม่มีการขอแก้ไขถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ รอบท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563  

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเพื่อทราบ 

 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เลขานุการฯ แจ้งที ่ประชุมว่า ขอเชิญแต่ละหน่วยงาน รายงานความการหน้าผลการ
ดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ จำนวน 12 โครงการให้ที่
ประชุมทราบ ทั้งนี้ ก่อนการประชุมครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้
ร่วมกันประชุมเพื่อซักซ้อมเตรียมการนำเสนอข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการที่ผู้ตรวจราชการฯ ได้แจ้งไว้
เมื่อคราวประชุมตรวจติดตามงาน/โครงการฯ รอบที่ 1/2563 ว่าจะตรวจติดตามต่อในการประชุมรอบที่ 2 
รวมถึงเป็นการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของรอบที่ 2 ด้วย โดยขอเชิญท่านเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรารายงานผลการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้ที่ประชุมทราบครับ 

 

/4.1 ความก้าวหน้า... 
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4.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื ่อน  
แบบบูรณาการในพื้นที่ 

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ หัวหน้ากลุ ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ผู ้แทน เกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้ 

• ภาพรวมแปลงใหญ่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในภาพรวมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 

มีผลการดำเนินงานสะสม รวม 35 แปลง 8 ชนิดสินค้า เกษตรกร รวม 1,798 ราย พื้นที่ รวม 32,876 ไร่  
มีรายละเอียดดังนี้  

- แปลงปี 2559 (413 ราย 9,063 ไร่) = 4 แปลง  :  ข้าว 2 แปลง มะม่วง 1 แปลง 
และปลากะพง 1 แปลง   

- แปลงปี 2560 (403 ราย 6,057 ไร่) = 7 แปลง  :  ข้าว 2 แปลง ลำไย 1 แปลง 
พืชผัก 1 แปลง ปลานิล 1 แปลง และมันสำปะหลัง 2 แปลง 

- แปลงปี 2561 (369 ราย 5,792 ไร่) = 9 แปลง  :  ข้าว 2 แปลง ปลากะพง 2 แปลง 
ผัก 1 แปลง เห็ด 1 แปลง ไผ่ตง 1 แปลง มะพร้าว 1 แปลง และไก่พ้ืนเมือง 1 แปลง 

- แปลงปี 2562 (385 ราย 8,834 ไร่) = 9 แปลง  :  ข้าว 5 แปลง มันสำปะหลัง 1 แปลง
ยางพารา 1 แปลง วัวขุน 1 แปลง และไก่ไข่ 1 แปลง 

- แปลงปี 2563 (228 ราย 3,130 ไร่) = 6 แปลง  :  ข้าว 2 แปลง ขนุน 1 แปลง 
ปาล์มน้ำมัน 1 แปลง เห็ด 1 แปลง และหม่อนไหม 1 แปลง 

• สามารถแบ่งตามประเภทของแปลงใหญ่ได้ดังนี้ 

 
 

/การจัดชั้น... 
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• การจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ดำเนินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ปี 2560, 2561 และ 2562 แล้ว จำนวนรวม 25 แปลง 

- ผลการจัดชั้น ระดับ A จำนวน 11 แปลง ประกอบด้วยชนิดสินค้า ข้าว ผัก เห็ด ไผ่ 
จำนวน 7 แปลง โคขุน ไก่ไข่ จำนวน 2 แปลง และปลากะพง จำนวน 2 แปลง 

- ผลการจัดชั้น ระดับ B จำนวน 14 แปลง ประกอบด้วยชนิดสินค้า ข้าว มันสำปะหลัง 
มะพร้าว ลำไย ผัก ยางพารา จำนวน 12 แปลง ไก่พ้ืนเมือง จำนวน 1 แปลง และปลานิล 1 แปลง 

✓ มีแนวทางการพัฒนาไปสู่ระดับ A ดังนี้ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมตำแหน่งและบริหารจัดการกลุ่มได้ 
2) มีการบังคับการใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
3) พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับการรับรองสินค้า ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทาง

ตลาดออนไลน์ 
4) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสินค้า 

- ผลการจัดชั้น ระดับ C จำนวน 0 แปลง 
• การลดต้นทุนการผลิต 

- ข้าว ลดต้นทุนจาก 4,530 บาท/ไร่ เป็น 4,055 บาท/ไร่ ลดได้ 475 บาท/ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 10.5 โดย 
✓ การใช้เมล็ดพันธุ์ดี 
✓ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้สารชีวภัณฑ์ แทนการใช้สารเคมี 
✓ ไถกลบตอซัง 
✓ ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

- ไม้ผล/พืชไร่/ไม้ยืนต้น/พืชผัก ลดต้นทุนอยู่ในช่วงร้อยละ 9.72 – 20.68 โดย 
✓ ใช้สารชีวภัณฑ์ แทนการใช้สารเคมี 
✓ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี/ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคม ี
✓ รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต 

- ปศุสัตว์ ลดต้นทุนประมาณร้อยละ 23.5 โดย 
✓ ขยายพันธุ์ดีไว้ใช้เอง คัดพันธุ์เอง โดยไม่ต้องซื้อแม่พันธุ์ 
✓ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น แทนอาหารสำเร็จรูป (ผสมอาหารเอง เช่น หยวกกล้วย 

กากมัน รำขา้ว) 
✓ การป้องกันโรค 

- ประมง ลดต้นทุนอยู่ในช่วงร้อยละ 12.0 – 35.02 โดย 
✓ รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต 
✓ เพาะพันธุ์ปลาจำหน่ายให้สมาชิกในกลุ่ม 

• การเพ่ิมผลผลิต 
- ข้าว เพิ่มผลผลิตจาก 350 – 800 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 425 – 875 กิโลกรัม/ไร่  

เพ่ิมได้ 75 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.39 โดย 
✓ การใช้เมล็ดพันธุ์ดี 
✓ ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินถูกช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโต 
✓ การบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร 

/ไม้ผล... 
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- ไม้ผล/พืชไร่/ไม้ยืนต้น/พืชผัก เพ่ิมผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ 12.04 – 53.17 โดย 
✓ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
✓ การใช้ต้นพันธุ์ดี (มันสำปะหลัง) 
✓ การบริหารจัดการแมลงศัตรู โรคพืช 
✓ การบริหารจัดการสวน การตัดแต่งกิ่ง การห่อผล การให้น้ำ 

- ไก่พ้ืนเมือง จำนวน 600 ตัว เพ่ิมเป็น 7,560 ตัว (เพาะพันธุ์ไก่เอง) โดย 
✓ ใช้ตู้ฟักไข่ แทนการฟักไข่เอง 
✓ คัดขนาดลูกไก่ มีขนาดเท่าๆกัน เพ่ือลดการแย่งอาหาร 
✓ ทำวัคซีนป้องกันโรค 
✓ ทดสอบสมรรถนะจากสนามซ้อม ไก่เก่ง ไก่ชน 

- ประมง เพ่ิมผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ 16.9 – 28.68 โดย 
✓ รวมกันซื้อปัจจัยการผลิต 
✓ เพาะพันธุ์ปลาจำหน่ายให้สมาชิกในกลุ่ม 

• การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ทั้ง 3 ประเภทสินค้า (พืช ปศุสัตว์ ประมง) โดย 
- การรับรองมาตรฐาน GAP  
- การพัฒนาสินค้าเป็นสินค้า Premium Grade 
- การบรรจุกล่องสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า  
- การแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ 

• การตลาด 

 
 

• การบริหารจัดการ ทั้ง 3 ประเภทสินค้า (พืช ปศุสัตว์ ประมง) โดย 
1) มีการบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ดังนี้ 
    - วิสาหกิจชุมชน จำนวน 12 กลุ่ม 
    - สหกรณ์การเกษตร จำนวน 3 กลุ่ม 
    - กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 20 กลุ่ม 
2) มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  
3) มีการประชุมสมาชิกกลุ่ม เพ่ือร่วมกันวางแผนการผลิต  

/แปลงใหญ่ไผ่... 
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❖ แปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ผู้แทนเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมทราบว่า จากการที่ประธานฯ ได้มอบข้อสั่งการในการประชุมตรวจราชการ รอบที่ 
1/2563 เรื่องการพัฒนาต่อยอดแปลงใหญ่ทั้ง 5 แปลง จึงจะขอรายงานผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ในส่วนที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการคือแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้ 

▪ แปลงใหญไ่ผ่อำเภอท่าตะเกียบ เป็นแปลงปี 2561 มีสมาชิก 40 ราย พ้ืนที่ 352 ไร่ 
▪ ผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ตามเป้าหมาย 5 ด้าน 

ประเด็นการพัฒนา ผลสำเร็จ/การดำเนินงาน 
1. ลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนได้ ร้อยละ 26.99 (จาก 8,670 บาท/ไร่ ลดลง 2,340 บาท/ไร่) 

โดย 
1) ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และผสมปุ๋ยใช้เอง 
2) ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ 
3) ใช้ถุงดำคลุมหน่อไผ่ตงซ้ำ 

2. เพ่ิมผลผลิต เพิ่มผลผลิตได้ ร้อยละ 50.67 (จาก 1,500 กก./ไร่ เพิ่มผลผลิตได้ 760 กก./ไร่) 
โดย 
1) ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ 
2) การใช้กิ่งพันธุ์คุณภาพดี  
3) การจัดการสวน การตัดแต่งกอ และการไว้ลำต้น 
4) ใช้ถุงดำคลุมหน่อเพ่ือเพ่ิมขนาดและน้ำหนัก 

3. การพัฒนาคุณภาพผลิต 
/ยกระดับมาตรฐาน 

- ผ่านการรับรองมาตรฐานGAP แล้ว 40 ราย จากสมาชิก 40 ราย  
- จ ุดรวบรวมผลผลิตของแปลงใหญ่ ได้ร ับการรับรองมาตรฐาน GMP  
  (โดยกระทรวงสาธารณสุข ใบอนุญาตที่ 24-2-01062) 
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์และแปรรูปผลผลิต ได้รับมาตรฐาน อย.  
  (เลขท่ี 24-2-01062-6-0001) หน่อไม้ต้มท่าตะเกียบ 

4. การบริหารจัดการ - มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
- จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบ 
- มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนกลุ่ม  
- ขอสนับสนุนสินเชื่อเงินกู้แปลงใหญ่ จำนวน 1 ล้านบาท 
  เพ่ือดำเนินการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง (จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์)  
- คณะกรรมการกลุ่มวางแผนออกตรวจเยี่ยมสมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้คำแนะนำ 
  ในการดำเนินการต่างๆ   
- มีการประชุมกลุ่มทุกเดือน     

5. การตลาด - ทำบันทึกข้อตกลง “ผักร่วมใจ” กับ ตลาดไท และ ร่วมจำหน่ายสินค้า   
  เกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี  
  ปริมาณผลผลิต 350 ตัน 
- ทำบันทึกข้อตกลงการตลาดร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)  
  ปริมาณผลผลิต 50 ตัน 
- ส่งไปจำหน่ายยังตลาดต่างจังหวัด เช่น ตลาดศรีเมือง (ราชบุรี)  
  ตลาดปฐมมงคล (นครปฐม) ปริมาณผลผลิต 30 ตัน 
- ราคาหน่อไม้ หน่อใหญ่ 14.9 บาท/กก. หน่อเล็ก 6.7 บาท/กก. 

/ปัญหา... 
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ปัญหา/อุปสรรค 1) ปัญหาภัยธรรมชาติ ภัยแล้งทำให้ไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอในการผลิตไผ่ตง
นอกฤด ู
2) ปัญหาช้างป่าเข้าทำลายแปลงปลูกไผ่ตง ผลผลิตเสียหาย กลุ่มต้องจัดตั้ง
เวรยามเฝ้าระวังดูแลตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 1) มีการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง และมีแหล่งน้ำ
เพียงพอในการผลิตไผ่ตงนอกฤด ู
2) ควรมีการจัดทำเขตปลอดภัยจากช้างป่าเพื่อป้องกันการเข้าทำลายแปลง
ปลูกไผ่ 

 
งานตามนโยบายสำคัญของ กษ. การดำเนินการ ปัญหา / อุปสรรค 
  1. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร 

  1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.  
 และแปลงใหญ่ระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด 
  2. การอบรมเพ่ิมศักยภาพให้กับเกษตรกรผู้นำ
เตรียมความพร้อมไปสู่แปลงใหญ่ ศพก. ละ 30 ราย 

 ยังไม่มีการเชื่อมโยงการ  
ผลิตสินค้า และการใช้
ปัจจัยการผลิตร่วมกันได้ 

  2. การพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

  1. ดำเนินการพัฒนาสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่  
 ให้เป็น Smart Farmer ทุกราย ปี 2563 เป็น 
Smart Farmer  จำนวน 40 ราย 

 การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ยังน้อย 
  

  3. การบริหารจัดการการผลิต
สินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร 
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก  
(Zoning by Agri-Map) 

 1. ตรวจสอบพื้นท่ีความเหมาะสมชนิดพืชในพ้ืนที่ 
เกษตรแปลงใหญ่ 
 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และการเข้าถึงข้อมูลการ
จัดการดิน การใช้แอพพลิเคชั่น LDD Zoning 
 3. ตรวจวิเคราะห์ดินพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
ส่งเสริม 
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (พด.) 

    เกษตรกรยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ  
ในการเข้าถึงข้อมูล 
Zoning by Agri-Map 

  4. การยกระดับคุณภาพ 
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

    ดำเนินกาตรวจรับรองแปลงมาตรฐาน GAP  
ของสมาชิกแปลงใหญ่ได้รับการรับรองแล้ว 
จำนวน 40 ราย 

  

  5. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  1. โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรอง 
 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (PGS) (พด.) 
   1.1 จัดตั้งกลุ่มมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
   1.2 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  4 ราย  

 

  6. ตลาดเกษตรกร  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกแปลงใหญ่ 
นำผลผลิตมาจำหน่ายในตลาดเกษตรกรแล้ว  

 

  7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1. ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน  
       ขนาด 1,260 ลบ.ม. 
2. มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ราย (พด.) 

 

  8. ธนาคารสินค้าเกษตร    ก่อตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 1 แห่ง  
   1. ผลิตปุ๋ยหมัก พด. จำนวน 50 ตัน 
   2. ผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 5,000 ลิตร 
(พด.) 

 

/ประธาน... 
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ประธานฯ สอบถามผู้แทนเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราว่า แปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบได้รับ
การประเมินยกระดับจากระดับ A เป็น A+ แล้วหรือยัง และประเมินเมื่อใด 

ผู้แทนเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประเมินเสร็จสิ้นในเดือน
กรกฎาคม 2563 และได้นำเข้าที่ประชุม CoO พิจารณาเห็นชอบแล้ว  

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า แนวทางการพัฒนาของแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ 
ถือว่ายอดเยี่ยมมาก มีการดำเนินการครบกระบวนการทั้ง 5 ด้าน และมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 

ประธานฯ มอบข้อสั่งการ ดังนี้ 
1. ขอให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราและสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ติดตามเรื่องงบบูรณาการระดับภาค ภาคตะวันออก ปี 2565 ซึ่ง ส.ป.ก. เป็นเจ้าภาพของบประมาณจากกรม 
ในการส่งเสริมการปลูกไผ่ในพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องจากอำเภอท่าตะเกียบและอำเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการผลิตไผ่ซึ่งเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่มีความน่าสนใจในเรื่องของ
การตลาดโดยเฉพาะไม้ไผ่ซึ่งใช้ในการทำประมง อาหารแปรรูป เช่น ข้าวหลาม และอ่ืนๆ ซึ่งเดิมผู้ประกอบการ
ต้องเดินทางไปซื้อไม้ไผ่ถึงภาคเหนือและกาญจนบุรี โดยขณะนี้ทางกรมอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดโครงการ
และเป้าหมายการดำเนินการ และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 

2. ขอให้สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา มอบบัตรดินดีให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ไผ่อำเภอ  
ท่าตะเกียบให้ครบทุกราย เนื่องจากจุดนี้เป็นแปลงเรียนรู้ที่จะให้คนภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งจะช่วย
ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมพัฒนาที่ดินได้เป็นอย่างดี 

3. ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ขยายผลการพัฒนาแปลงใหญ่ไผ่ในพื้นที่อำเภออื่นๆ 
เนื่องจากมีแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบเป็นตัวอย่างการพัฒนาอย่างครบวงจร ที่จะช่วยสร้างอาชีพให้กับ
เกษตรกรเกิดความม่ันคงอย่างยั่งยืน 

4. ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามการดำเนินการของแปลงใหญ่ไผ่อำเภอ
ท่าตะเกียบอย่างต่อเนื่อง อย่าให้ผลการดำเนินงานตกต่ำลง และขอให้คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมแปลงใหญ่
เพ่ิมขึน้ ทั้งนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการของเกษตรอย่างแท้จริง 

นายสุรพล จารุพงศ์ ทีป่รึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ สอบถามผู้แทน
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราว่า การรับสมัครสมาชิกแปลงใหญ่ในปัจจุบันมีทิศทางอย่างไรบ้าง 

ผู้แทนเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า การรับสมัครสมาชิกแปลงใหญ่ยังคง
ดำเนินการเป็นปกติทุกปี ในปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจ้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการ
คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีความต้องการเข้าร่วมแปลงใหญ่เข้าเป็นสมาชิก โดยมีวิธีดำเนินการดังนี้ 

1. นำรายชื่อและข้อมูลของเกษตรกรเข้าที่ประชุมคณะ OT พิจารณาคุณสมบัติ 
2. นำเข้าท่ีประชุม CoO พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
3. นำเข้าท่ีประชุม อพก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นายอาทร ช่วยณรงค์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม แสดงความคิดเห็น
ต่อที่ประชุมว่า พบปัญหาเกษตรกรที่มารวมตัวกันเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการใน
ลักษณะต่างคนต่างทำ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของแปลงใหญ่ ทำให้ภาพรวมแปลงใหญ่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา จึง
ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที ่ควร ในเรื ่องไผ่ สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เคยจัดโครงการนำ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดลำปาง ทำให้เกษตรกรในจังหวัดหลายรายมีพื้นฐานความรู้ จึง
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในการเข้าไปสนับสนุนส่งเสริม ซึ่งส่วนตั วมองว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกส่วนหนึ่งพบว่ามีเกษตรกรนำพื้นที่เพาะปลูกส่วนหนึ่งมาเพาะ

/มาเพาะเห็ด... 
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เห็ดเยื่อไผ่ในฤดูแล้งซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นเครื่องสำอาง โดยมีกรมพัฒนาชุมชนเข้ามาให้ การสนับสนุน  
และทราบว่าเกษตรกรทางอำเภอสนามชัยเขตและท่าตะเกียบเริ่มให้ความสนใจมาศึกษา จึงอยากให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเข้ามาช่วยในเรื่องการขยายตลาดเห็ดเยื่อไผ่ด้วย 

นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม แสดงความคดิเห็น
ต่อท่ีประชุมว่า จากการติดตามการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่มาเป็นระยะเวลานาน พบว่ารัฐบาลต้องการ
สร้างเอกลักษณ์ให้ภาคตะวันออกมีความโดดเด่นในสินค้าพืช เช่น ผลไม้ พืชผัก ข้าว เป็นต้น ซึ่งจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีความโดดเด่นทั้งในด้านข้าวและพืชผัก แต่ในความคิดส่วนตัวมองว่าจังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่
สามารถชูเอกลักษณ์ดังกล่าวให้โดดเด่นได้มากเท่าที่ควร (ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ) อีกประเด็นหนึ่ง
คือ การพัฒนายกระดับแปลงใหญ่นั้นจะช่วยทำให้ GDP ภาคเกษตรของจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น และจะเป็นตัวชี้วัดว่าโครงการแปลงใหญ่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง อีกทั้งอยากให้จังหวัด
ฉะเชิงเทรามีการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาแปลงใหญ่ในระยะต่อไปด้วย  

ผู้แทนเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้จังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่มีการวาง
ยุทธศาสตร์พัฒนาแปลงใหญ่ที่ชัดเจน จึงขอรับข้อเสนอแนะของท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ด้านสังคม ไปคุยกับส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในส่วนของแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ มีเป้าหมาย 
ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้ถึงร้อยละ 26.99 และเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 50.67 
ซึ่งสิ่งนี้เป็นตัวชี้วัดว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ในส่วนของการขยายผล จะต้องนำในส่วนที่ดี  
ไปเป็นต้นแบบในการขยายผลต่อไป  

ประธานฯ มอบข้อสั่งการเพิ่มเติมว่า  
1. ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราขับเคลื่อนการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาแปลงใหญ่

ในทุกชนิดพืช โดยเฉพาะมะม่วงและมะพร้าวอ่อน 
2. ขอให้ทีมงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาสนับสนุนเกษตรกร

เข้ารว่มเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ในชนิดสินค้าท่ีโดดเด่นของจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 

❖ แปลงใหญ่ปลากะพงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางจรีภรณ์ มีศรี หัวหน้า
กลุ ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รายงานผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ปลากะพงสมาคม 
ผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

▪ แปลงใหญ่ปลากะพงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย เป็นแปลงปี 2561 ผ่านการจัด
ระดับชั้นคุณภาพ ในระดับ A 

▪ ผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ตามเป้าหมาย 5 ด้าน 

ลำดับ 
ที ่

ประเด็นการตรวจ / 
ผลสัมฤทธิ ์

การดำเนินการ 
(ระบุแผน / ผล 

และการดำเนินงาน) 

ปัญหา / 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการขับเคลื่อน / 

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ 

1. การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

1.1 การลดต้นทุนการผลติ หลังดำเนินการตาม
แผนต้นทุนลดลงจาก

ไม่ม ี ไม่ม ี ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับ
เกษตรกรทางดา้นพลังงาน
ทดแทนเพื่อลดต้นทุนทางด้าน

/ปีงบประมาณ... 
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ปีงบประมาณ 2562 
ร้อยละ 15.45 

พลังงาน ค่าไฟฟ้าและน้ำมัน
ตลอดจนหาวัตถุดิบที่มีอยู่ใน
พื้นที่และมีราคาถูกมาเสรมิใน
เรื่องด้านการลดต้นทุนค่าอาหาร 
(ในกรณีที่มีงบในการดำเนินการ
เนื่องจากเป็นปีสดุท้ายและต้อง
ส่งมอบให้ผู้จดัการภาคเอกชน
ดูแล) 

1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต 

ผลผลติหลังดำเนินการ
ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2562 
ร้อยละ 18.95 ซึ่ง
เป็นประสิทธิภาพการ
ผลิตทีส่อดคล้องกับ
การวางแผนการตลาด 

ปัญหาด้านโรค
ระบาดโควิด 
2019 ส่งผล
ต่อการบรโิภค
ของประชาชน
ในประเทศ 

มีการวาง
แผนการผลติ
เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของตลาด 

ปีละ 1 ครั้ง  
  

1.3 การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลติ / การยกระดับ
มาตรฐาน 

ส่งเสริมการยกระดับ
มาตรฐานสินค้า GAP 
ได้ ร้อยละ 100 

ไม่ม ี ไม่ม ี ดำเนินการต่ออายุ GAPทุก 3 ป ี

1.4 การถ่ายทอดความรู ้ ดำเนินการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการลด
ต้นทุน และการจัดทำ
บัญชี  

ไม่ม ี จัดถ่ายทอด
ความรู้ร่วมกับ
โครงการการ
เช่ือมโยง
การตลาด  

กุมภาพันธ์ 2563 

1.5 การนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ / การ
ประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสูเ่กษตรกร 

ส่งเสริมการใช้
แอพพลิเคชั่น Line ใน
การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างภายในกลุ่ม
และภาครัฐ  

ไม่ม ี ไม่ม ี ตลอดระยะเวลาโครงการ 

2.   การบริหารจัดการ 
2.2 การทำแผนพัฒนาราย

แปลง / การบรหิาร
จัดการตามแผนธรุกิจใน
ระดับกลุ่มและรายบุคคล 
/ การพัฒนาแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดทำแผนพัฒนาราย
แปลงด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม การ
วางแผนการตลาด
ร่วมกัน  

ไม่ม ี ไม่ม ี มกราคม 2563 

2.4 ความสามารถและความ
พร้อมของผู้จัดการแปลง/
ประธานแปลงในการ
บริหารงาน 

จัดอบรมพัฒนา
ผู้จัดการแปลงประจำปี
งบประมาณ 25๖๓  
ในเดือนมิถุนายน  

ไม่ม ี ไม่ม ี - เสนอรายชื่อตามแผนการ
ดำเนินงานภายในเดือน
กุมภาพันธ์เรยีบร้อยแล้ว 
- ผู้จัดการแปลงเข้ารับการอบรม
เดือนมิถุนายน 2563 
  

/3. การตลาด... 
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3.   การตลาด 
3.1 ดำเนินการด้านการตลาด 

เช่น การทำ MOU หรือ
การทำเกษตรพันธสัญญา
กับผู้ประกอบการ / มี
ตลาดที่แน่นอน เพื่อเกดิ
ความเชื่อมั่นด้าน
การตลาดและราคาของ
ผลผลติ 

สมาคมผู้เพาะเลี้ยง
ปลาทะเลไทยทำ 
MOU กับบริษัทการ
บินไทยและ บริษัท 
ห้องเย็นไทยยูเนีย่น 
จำกัด 

- ปัญหาด้าน
โรคระบาดโค
วิด 2019   
-ปัญหาด้าน
การตลาด มี
กลุ่มผู้บริโภค
น้อยลง 
- ปัญหาด้าน
ผลผลติปลา
กะพงขาว
นำเข้ามาจาก
ประเทศเพื่อน
บ้าน (ประเทศ
มาเลเซีย) 

- ควรหาช่องทาง
การตลาด
เพิ่มเตมิ  
- หาแนวทาง
แปรรูปเพื่อเพิม่
มูลค่า  

- ดำเนินการต่อเนื่อง 

3.1 การเช่ือมโยงตลาด / การ
เพิ่มช่องทางการตลาด
และช่องทางจำหน่าย 
Online / การพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภณัฑ์และ
การตลาด 

สมาคมผู้เพาะเลี้ยง
ปลาทะเลไทย 
เชื่อมโยงตลาดกับกลุม่
ธุระกิจท่ีพักในจังหวัด
จันทบุรี  

ไม่ม ี ไม่ม ี - กุมภาพันธ ์2563  
  

 
งานตามนโยบายสำคัญของ กษ. 
(งานสำคัญที่ครอบคลุมตามความ
จำเป็น และความเหมาะสมของ

พื้นที่แปลงใหญ่) 

ผลการดำเนินการ การดำเนินการ ปัญหา / 
อุปสรรค 

แนวทางการ
ดำเนินงาน / 
การขับเคลื่อน 

ดำเนิน 
การ
แล้ว  

ยังไม่
ดำเนินการ 

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 

/  เป็นศูนย์การเรียนรู้
เครือข่าย ปี 2560 
จำนวน 1 ราย 

- - 

2. การพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

/  พัฒนาเกษตรกรเป็น 
Smart Farmer แล้ว 
12 ราย 

- - 

3. การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 

/  ส่งเสริมมาตรฐานสินค้า 
GAP ร้อยละ 100 

- - 

4. ตลาดเกษตรกร /  Fisheries Shop   

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า จากการประเมินคุณภาพแปลงใหญ่ ปี 2562 แปลงใหญ่  
ปลากะพงสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทยได้คะแนน 78 คะแนน ส่วนในปี 2563 ได้รับการประเมิน 100 คะแนน 
อยากทราบว่าได้รับคะแนนเพิ่มจากการดำเนินการในด้านใด 

นางจรีภรณ์ มีศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมง
จังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า คะแนนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร 
โดยการลดปริมาณลูกพันธุ์ปลาที่ปล่อยและใช้ลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพ ทำให้ต้นลดลงและผลผลิตที่ได้มีคุณภาพมากขึ้น 
รวมทั้งมีการวางแผนปริมาณการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดที่ลดลงจากสถานการณ์ COVID-19 

 /แปลงใหญ่วัว... 
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❖ แปลงใหญ่วัวขุนตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายศิริยานนท์ ดอกผึ้ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รายงานผลการดำเนินงานแปลงใหญ่วัวขุนตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 

▪ แปลงใหญ่วัวขุนตำบลท่าตะเกียบ เป็นแปลงปี 2562 มีเกษตรกร 45 ราย  

▪ แนวทางการดำเนินงานแปลงใหญ่ตามเป้าหมาย 5 ด้าน 

๑. การลดต้นทุนการผลิต  
    - ได้ลูกเกิดจากการผสมเทียมถึงเดือน กรกฎาคม 25๖๓ จำนวน ๑๘ ตัว คิดเป็น ๑๐.๖%  
    - ปลูกพืชอาหารสัตว์ไว้ให้สัตว์อย่างน้อยรายละ ๑ ไร่ ขึ้นไป 
    - ถนอมอาหารสัตว์ไว้เป็นเสบียงสำรอง คือ ฟางหมักยูเรีย หญ้าหมัก หญ้าแห้ง ฟางแห้ง 
    - สร้างแปลงหญ้าอาหารสัตว์เป็นแปลงรวมของกลุ่ม 

- ผสมสูตรอาหารใช้ในกลุ ่ม โดยนำวัตถุดิบในพื ้นที ่มาผสม เช่น เปลือกสับปะรด  
มันสำปะหลัง ใบมันสำปะหลังตากแห้ง กากมันหมัก 

๒. การเพิ่มผลผลิต 
- ศูนย์วิจัยการผสมเทียมชลบุรี มาบริการผสมเทียมโคเนื้อ โดยใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์แองกัส 

และบี๊ฟมาสเตอร ์แม่โคทั้งหมด 169 ตัว ผสมได้ 63 ตัว คิดเป็น 37.3% 
- ใช้พ่อพันธุ์โคเนื้อที่มีลักษณะดีในการผสมพันธุ์ คือ พันธุ์แองกัส และบี๊ฟมาสเตอร์ 
- สมาชิกในกลุ่มมีพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์อย่างน้อยคนละ ๑ ไรได้แก่ หญ้าเนเปียร์  

แพงโกล่า รูซี่ และมีโรงเรือนท่ีแข็งแรง กันแดด กันฝน ได้ 
- อบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพแก่สมาชิก 
- ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานชลประทาน จ.ฉะเชิงเทรา สร้างแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำ

ไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
๓. การเพิ่มคุณภาพผลผลิต 

- มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อยกระดับสายพันธุ์ตามที่ตลาดต้องการ 
เช่น ใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์บราห์มัน แองกัส บี๊ฟมาสเตอร์ 

   - ใช้สูตรอาหารที่ทำให้โคเจริญเติบโตได้รวดเร็วโดยปราศจากการใช้สารเร่งเนื้อแดง  
เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของผู้บริโภคและตลาด 

   - มีคอกโคขุนกลางที่ผ่านมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๔. การบริหารจัดการ 

- จัดทำทะเบียนประวัติของสมาชิกแต่ละคน ทะเบียนสัตว์แต่ละตัว   
- จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของกลุ่ม และของสมาชิกแต่ละคน  
- มีกองทุนหมุนเวียน มีการระดมทุนเรือนหุ้นๆ ละ 100 บาท ไม่เกินคนละ 2,000 หุ้น 

ในการประชุมแต่ละครั้ง เพ่ือนำไปเป็นค่าบริหารจัดการภายในกลุ่ม 
 - ทำแผนการผลิต ในแต่ละปี โดยปีที ่ ๒ – ๕ ใช้วิธีการผสมเทียมให้ได้ลูกเกิดปีละ

ประมาณ ๖๐% หากเป็นลูกเพศเมียให้เลี้ยงต่อเพื่อขยายลูก หากเป็นลูกเพศผู้จะให้ทำการขุนในคอกขุนกลาง 
แล้วส่งให้ บริษัท พรีเมี่ยมบี๊ฟ จำกัด 

๕. การตลาด 
- ทำบันทึกข้อตกลง MOU ซื้อขายโคขุน กับบริษัท พรีเมี่ยมบี๊ฟ จำกัด 
- ใช้คอกกลางโคขุน ในการขุนลูกโคเพศผู้ให้ได้น้ำหนัก ๔๐๐ กก. ตามข้อตกลง MOU 

/มีการแปรรูป... 
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- มีการแปรรูปเนื้อโคในลักษณะต่างๆ เช่น เนื้อสเต๊ก เนื้อแดดเดียวสูตรของกลุ่ม การทำ
ส้มเนื้อโค แหนมเนื้อ ลูกชิ้นเนื้อ 

- จัดสร้างโรงเชือดโคตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์เพื่อแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐาน สะอาด 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยกำหนดรูปแบบสินค้าให้มีความสนใจ 

- ขายมูลวัวแห้งกระสอบขนาด ๒๐ กก. ราคากระสอบละ ๓๐ บาท 

งานตามนโยบาย
สำคัญของ กษ. 

 

ผลการดำเนินการ การดำเนินการ ปัญหา / 
อุปสรรค 

แนวทางการดำเนินงาน / 
การขับเคลื่อน ดำเนิน 

การ
แล้ว  

ยังไม่
ดำเนินการ 

1. ศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตร 

/  - คัดเลือกฟารม์
เกษตรกรทีม่ีความ
พร้อมเป็นศูนยฯ์
เครือข่าย ศพก.ด้าน
ปศุสัตว์ จำนวน ๑ 
ฟาร์ม 
 
 
 

- เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีอายุมาก 
และยังมรีายได้
จากภาคเกษตร
ไม่มาก 
 
 
 

- คัดเลือกฟารม์ของเกษตรกร
ที่มีการเลี้ยงสัตว์ท่ีดี เช่น ไก่
พื้นเมือง แพะ โคเนื้อ เป็น
ศูนย์ฯ ศพก.เครือข่ายด้านปศุ
สัตว์ อำเภอละ ๑ แห่ง เช่น 
ศพก.แพะ ม.๑๔ ต.ท่า
ตะเกียบ, ศพก.ไก่พ้ืนเมือง ม.
๗ ต.หนองไม้แก่น 

2. การพัฒนา
เกษตรกร
ปราดเปรื่อง  
(Smart Farmer) 

/  สนง.ปศอ.คัดเลือก
สมาชิกกลุ่มเข้าอบรม
เกษตรกรสู่ SF และ 
SF ต้นแบบ 

ไม่ม ี
 
 

-ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อ
พัฒนาเป็น SF ดังนี ้
  - พัฒนาเกษตรกรสู่ SF ๔ ราย 
  - พัฒนาสู่ SF ต้นแบบ ๒ ราย 

3. การบริหาร
จัดการการผลิต
สินค้าเกษตรตาม
แผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการ
เชิงรุก (Zoning by 
Agri-Map) 

/  -สำรวจพ้ืนท่ีและ
ประชาสมัพันธ์
เกษตรกรในพ้ืนท่ีที่ไม่
เหมาะสมสำหรบัปลูก
ข้าวให้ปรับเปลีย่นเป็น
ปลูกพืชอาหารสตัว์
แทน 

-มีปัญหาเรื่อง
น้ำใช้ในการ
ปลูกพืชอาหาร
สัตว์ในบางแห่ง
ไม่เพียงพอ 

-สำรวจพ้ืนท่ีและ
ประชาสมัพันธ์เกษตรกรใน
พื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมสำหรับ
ปลูกข้าวให้ปรับเปลี่ยนเป็น
ปลูกพืชอาหารสตัว์แทน 

4. การยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 

/  -การผสมเทียมโดยใช้
น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ท่ีตลาด
ต้องการ ได้แก่ พันธุ์
แองกัส บี๊ฟมาสเตอร์ 
บราห์มัน 
 
 

-เกษตรกรบาง
รายยังดูอาการ
เป็นสัดไม่
ชัดเจน                           
-โคสุขภาพไม่
สมบูรณ์                
-พื้นที่บางกลุ่ม
บางรายมีระยะ
ทางไกลจาก
หน่วยผสมเทียม 

-มีการตรวจท้องโค และผสม
ซ้ำในตัวที่ผสมไม่ติด                              
-ผสมเทียมให้ได้ปีละ ๘๐%            
-ลูกเกิดปลีะ ๖๐% 

5. ตลาดเกษตรกร   -หาตลาดในพ้ืนท่ี/
ท้องถิ่น  
-ตลาดออนไลน ์
-ตลาดที่ทำข้อตกลง 
MOUซื้อขายกันตาม
ระยะเวลา 

-ราคาสินค้าไม่
แน่นอน ข้ึนกับ
ฤดูการผลิต/
สภาพอากาศ/
ความผันผวน
ทางตลาด 

-มีการทำข้อตกลงซื้อขาย 
MOU กับผูร้ับซื้อที่เช่ือถือได้  
-ออกแบบบรรจุภณัฑส์ินค้า
ให้มีความน่าสนใจ เช่น กล่อง
บรรจไุข่ไก ่

/6.เกษตรทฤษฎี... 
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6. เกษตรทฤษฎีใหม ่ /  -เลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้
โครงการ ธคก.ประชารัฐ 

ไม่ม ี - เริ่มตั้งแต่ ก.ค. ๖๒ – ธ.ค.๖๖ 

7. การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 

/  -ประสานสนง.
ชลประทานดา้นข้อมูล
การส่งน้ำไปจุดพื้นท่ีที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

-เกิดภาวะแห้ง
แล้งช่วงฤดูร้อน 
เดือนม.ค.-พ.ค. 
-ไม่มีแหล่งเก็บ
น้ำช่วงฤดูฝน/
น้ำหลากจาก
ภูเขา 

-สนง.ชลประทานขอ
งบประมาณในการก่อสร้าง
แก้มลิงบริเวณที่ดินสาธารณะ
บ้านคลองมะหาด ม.๑๔ ต.
ท่าตะเกียบ เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน/น้ำ
หลากจากภูเขา 

8. ธนาคารสินค้า
เกษตร 

/  -ส่งเสรมิการเลี้ยงโค
กระบือตามโครงการ 
ธคก. 
  
 

-ใช้ระยะเวลาให้
ผลผลติที่
ยาวนานกว่า
สัตว์ชนิดอื่น 

-คัดเลือกเกษตรกรทีม่ีความ
ซื่อสัตว์และมีศักยภาพในการ
เลี้ยงในแตล่ะปี ภายใต้
โครงการ ธคก.ประชารัฐ 

ประธานฯ มอบข้อสั่งการ ดังนี้ 

1. ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา กลับไปแก้ไขข้อมูลแปลงใหญ่วัวขุนตำบล  
ท่าตะเกียบให้เรียบร้อยแล้วจัดส่งให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และให้ปศุสัตว์จังหวัด
ฉะเชิงเทราเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคลังโครงการจังหวัด (Project Bank) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานแปลงใหญ่วัวขุนฯ  
ที่ปรับแก้ไขดังกล่าวด้วยตนเอง 

2. ขอให้ผู ้แทนปศุสัตว์ เขต 2 (นายนพดล ปนศิริว ัฒนกุล) เชิญหัวหน้ากลุ ่มส่งเสริม 
และพัฒนาการปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 8 และ 9 มาประชุมร่วมกันเพ่ือทบทวน
หลักเกณฑ์การดำเนินงานของแปลงใหญ่ทั้ง 5 ด้าน ให้เกิดความเข้าใจและมีแนวทางการส่งเสริมเกษตรกร  
ที่ชัดเจนถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

❖ แปลงใหญ่พืชผักตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาววันฤทัย คำกรฤาชา 
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงานแปลงใหญ่พืชผักตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 

▪ ผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ตามเป้าหมาย 5 ด้าน 

1. การลดต้นทุนการผลิต สามารถต้นทุนการเพาะปลูกแต่ละรอบในปี 2563 เมื่อเทียบ
กับปี 2561 ได้ 1,560 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.36 (เดิม 4,540 บาท/ไร่ ลดเหลือ 2,980 บาท/ไร่) 
โดย 

- ใช้กระดูกป่น ภูไมต์ ร็อคฟอสเฟต ปรับปรุงดินให้สมบูรณ์ 
- โครงสร้างดินดี ลดต้นทุนเรื่องน้ำ ปุ๋ย  
- สมาชิกทำปุ๋ยใช้เอง 
- ลดการใช้สารเคมีโดยใช้สารชีวภัณฑ์แทน  
- เพาะกล้าใช้เอง  
- ใช้ระบบน้ำหยดในแปลง 

/2.การเพ่ิม... 
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2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตัวอย่างผัก : แตงร้าน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2561 ได้ 4 ตัน/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 (เดิมได้ผลผลิต 4 ตัน/ไร่ เพ่ิมเป็น 
8 ตัน/ไร่) และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวได้ 10 วัน/รอบ คิดเป็นร้อยละ 34 (เดิมเก็บเกี่ยวได้ 20 วัน 
เพ่ิมเป็น 30 วัน) โดย 

- ทำปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์ใช้เอง เช่น ไตรโคเดอม่า, น้ำหมักชีวภาพ, จุลินทรีย์
สังเคราะห์แสง, ฮอร์โมนไข่, ฮอร์โมนนมสด  

- ทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  
- ปรับโครงสร้างดินให้มีความโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี  
- ใช้ฮอร์โมนและจุลินทรีย์ฉีดพ่นผลผลิต 
- ปลูกผักในโรงเรือน 

3. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
- สมาชิกกลุ่ม 35 ราย ได้รับรองมาตรฐานระบบ PGS 9 ราย  
- อยู่ระหว่างขอการรับรองมาตรฐานระบบ GAP 26 ราย 
- การแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น น้ำพริก 
- แพ็คพืชผักแบบสูญญากาศเพ่ือยืดระยะเวลาการเก็บรักษา 
- สร้างแบรนด์ โลโก ้

4. การบริหารจัดการ 
- สมาชิกร่วมกันเป็นกลุ่มและจัดตั้งกลุ่ม กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มีประธาน  

รองประธาน เหรัญญิก ผู้ประสานงาน สมาชิกมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน  
- มีการบริหารจัดการแบบกลุ่ม 
- มีการจัดเวทีชุมชน จัดตั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับกลุ่ม โดยใช้หลักประชาธิปไตย  
- มีแผนและเป้าหมายในการดำเนินงาน  
- มีการวางแผนการผลิต การจดบันทึก 
- บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

5. การตลาด 
- ส่งพริกสดเด็ดขั ้วให้กับตัวแทนบริษัท CPF ซึ ่งตกลงโดยวาจายังไม่ได้ทำเป็น 

ลายลักษณ์อักษร ส่งปริมาณ 1,500 กิโลกรัม/สัปดาห์ 
- ส่งจำหน่ายตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ห้างแมคโคร จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลาดจริงใจ 

ในห้างโรบินสันจังหวัดฉะเชิงเทรา พ่อค้าคนกลาง พ่อค้าในท้องถิ่น ตลาดนัดชุมชนในหมู่บ้าน 
- ออกบูธตามงานต่างๆ เช่น วันครบรอบสถาปนา ส.ป.ก. ฯลฯ 
- ประชาสัมพันธ์กลุ่มทาง Facebook ชื่อแปลงใหญ่พืชผักท่ากระดาน 

6. แนวทางการพัฒนา 
- บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ส่งเสริมสนับสนุนระบบน้ำอัจฉริยะ 
- ยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้ครบทุกราย เพ่ือส่งออกจำหน่าย
ทั้งในและต่างประเทศได้ 

- ประสานงานและร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงตรวจแปลงในระบบ GAP  

/บูรณาการ... 
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- บูรณาการร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา และกรมทรัพยากรน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ
ขุดลอกคลองโพธิ์ และหอกระจายน้ำในพ้ืนที่ 

- สร้างจุดรวบรวมผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร เพื่อกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้อย่าง
รวดเร็วและมีคุณภาพ 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า เกษตรกรแปลงใหญ่พืชผักตำบลท่ากระดานสามารถ 
ปลูกผักได้ตลอดปีแม้ในช่วงที่มีน้ำน้อยหรือไม่ 

นางสาววันฤทัย คำกรฤาชา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า เกษตรกรแปลงใหญ่พืชผักฯ สามารถปลูกผักได้ตลอดทั้งปี เนื่องจาก 
มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคลองโพธิ์ และหอกระจายน้ำในพื้นที่ ทำให้
เกษตรกรส่วนใหญ่มีน้ำใช้เพียงพอ 

❖ แปลงใหญ่ข้าวเกาะนาล้อม อำเภอราชสาส์น 

นายปรัชญ์ พยัคฆเพศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว
ฉะเชิงเทรา รายงานผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ข้าวเกาะนาล้อม ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ดังนี้ 

▪ แปลงใหญ่ข้าวเกาะนาล้อม มีจำนวนเกษตรกร 47 ราย พื้นที่ 1,066 ไร่ ได้รับการประเมิน
คุณภาพระดับ A 

▪ ผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ตามเป้าหมาย 5 ด้าน 

1. การลดต้นทุนการผลิต สามารถต้นทุนการผลิตได้ 386 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10  
(เดิม 3,860 บาท/ไร่ ลดเหลือ 3,474 บาท/ไร่) โดย 

- การใช้เมล็ดพันธุ์ดี 
- การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน         
- การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์คัดทำความสะอาด 
- สนับสนุนกระสอบพลาสติก บรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว 
- การลดการใช้ปุ๋ยเคมี และใช้น้ำหมักชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคและแมลง 

2. การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ 80 กก./ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 10 (เดิมได้ผลผลิต 800 กก./ไร่ เพ่ิมเป็น 880 กก./ไร่) โดย 

- จัดทำแปลงเรียนรู้สาธิต                
- การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน       
- การใช้เทคโนโลยีก่อน และหลังเก็บเก่ียว 

3. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
- อบรมมาตรฐาน GAP 8 ราย พร้อมให้การติดตามให้คำปรึกษาและตรวจประเมินแปลง 
- มีการเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ข้าว 

4. การบริหารจัดการ 
- มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับสมาชิกคิดเป็นร้อยละ 50.16 ของพ้ืนที่ 
- มีการใช้เครื่องจักรกลร่วมกัน เช่นเครื่องอบลดความชื้น กำลังการผลิต 8.5 ตัน/วัน 
- เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว กำลังการผลิต 6 ตันต่อวัน 
- จัดเวทีชุมชนวางแผนการผลิตและการจัดจำหน่ายผลผลิต 

/ขอสนับสนุน... 
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- ขอสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 3,000,000 บาท 
- ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีวางแผนการจัดการเงินและจัดหาแหล่งเงินทุน  ได้แก่ 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา สหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. 
- อบรมการพัฒนาผู้นำชาวนาในแปลงใหญ่  
- อบรมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ จำนวน 6 หลักสูตร 

5. การตลาด 
- มีการทำ MOU ระหว่างเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่กับผู้ประกอบการ แต่ไม่เกิดการ

ซื้อขายข้ึนเนื่องจากคุณภาพสินค้าไม่เป็นไปตามที่ทางผู้ประกอบการกำหนด และเกษตรกรไม่ต้องการผูกมัดกับ
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง             

- มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยบรรจุกระสอบๆ ละ 25 กิโลกรัม โดยมีบรรจุภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ มีแหล่งที่มาและที่ตั้งในการผลิตที่ชัดเจน และจัดจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตสู่ชาวนาโดยไม่ผ่านพ่อค้า
คนกลาง 

- มีการผลิตข้าวเปลือกสำหรับเลี้ยงไก่ชนบรรจุกระสอบๆ ละ 10 กิโลกรัม 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า ผลผลิตของแปลงใหญ่ข้าวเกาะนาล้อมมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า ผลผลิตของแปลงใหญ่ 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 

1. ข้าวพ้ืนนิ่มสำหรับบริโภค 
2. ข้าวพ้ืนแข็งสำหรับส่งโรงสี 
3. จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 61 ให้กับเกษตรกรบริเวณใกล้เคียง แต่ขณะนี้ยังมีจำนวน  

ไม่มากเนื่องจากมีจำนวนเกษตรกรที่ยื่นขอรับรอง ICS เพียง 8 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมทำแปลง
เมล็ดพันธุ์ ทั ้งนี้ เกษตรกรทั้ง 8 ราย จะได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานในปี 2564 เนื่องจากปี 2563 
ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราโดนตัดงบประมาณในส่วนของการตรวจรับรองมาตรฐาน 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์กี่ไร่ 

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา  แจ้งที ่ประชุมว่า ในส่วนที ่กรมการข้าว
รับผิดชอบ คือโครงการข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 ขณะนี้จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับ
การรับรองแล้ว 1 กลุ่มคือ วิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนบ้านหนองแสง ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต มีจำนวน
สมาชิก 15 ราย พ้ืนที่ 181 ไร่ ได้รับรอง Organic Thailand แล้ว และอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน T2 อีก 2 กลุ่ม
คือ 1.กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านต้นนา ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม มีสมาชิก 5 ราย พื้นที่ 112 ไร่ 2.กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ข้าวหอมมะลิ 105 อำเภอราชสาส์น ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น มีสมาชิก 8 ราย พ้ืนที่ 128.25 ไร่ 

ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรรายเดี่ยวที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ได้รับรอง Organic 
Thailand แล้ว 1 ราย คือคุณบานเย็น เข็มลาย ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต พื้นที่ 20 ไร่ และอยู่ในระยะ
ปรับเปลี่ยน 2 ราย คือคุณกิตติพงษ ์หวังกิจวรกุล ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม พ้ืนที่ 7 ไร่ และคุณฉัตรชนก ชูแดง 
ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ พื้นที่ 10 ไร่ 

นายสุรพล จารุพงศ์ ทีป่รึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ แสดงความคิดเห็น
ต่อที่ประชุมว่า อยากให้ภาครัฐถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่ใช้ในแปลงใหญ่ เช่น พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสม 
การใช้สารปรับปรุงดิน สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี การใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ระบบเกษตรอัจฉริยะ ฯลฯ 
ให้กับเกษตรกรรายย่อยและประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย รวมถึงการเชื่อมโยงตลาดให้สามารถเข้าถึ งผู้ผลิต 
ได้โดยตรง  

/นางสาวสุนันท์... 
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นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม แสดงความคิดเหน็
ต่อท่ีประชุม ดังนี้  

1. อยากให้หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาสายพันธุ์ข้าวของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ตัวอย่างเช่น ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง 

2. อยากให้หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ิมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์
สินค้าของแปลงใหญ่ให้มากขึ้น 

นายอาทร ช่วยณรงค์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม แสดงความคิดเห็น
ต่อท่ีประชุม ดังนี้  

1. การส่งเสริมช่องทางการตลาดของผลผลิตแปลงใหญ่กับบริษัท/ผู้ประกอบการต่างๆ อยากให้
ปรับรูปแบบจากการทำ MOU เป็นการรับการสนับสนุนจากบริษัทในรูปแบบการทำ CSR เนื่องจากเกษตรกร
ยังขาดความสม่ำเสมอของปริมาณผลผลิต ซึ่งอาจส่งผลให้ถูกปรับหรือไม่ได้รับการต่อสัญญาซื้อขาย  

2. อยากให้ภาครัฐสนับสนุนเทคโนโลยี นวัตกรรม ให้กับกลุ่ม Young Smart Farmer ซึ่งเป็น
คนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อม และพร้อมเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบแก่คนรุ่นใหม่ที่ต้องการ  
ทำการเกษตร 

นายชูชาติ เอ่ียมวิจิตร์ ทีป่รึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ แสดงความคิดเห็น
ต่อที่ประชุมว่า อยากให้ภาครัฐส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านเกษตรกรรม เข้ามาศึกษาเรียนรู้
ที่ศูนย์ ศพก.หลัก/ศูนย์ ศพก.เครือข่าย เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนรุ่นเก่าไม่ให้สูญหาย 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ขอขอบคุณทุกข้อคิดเห็น ของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ  
ภาคประชาชนทุกท่าน และขอให้ทุกหน่วยงานนำข้อคิดเห็นดังกล่าวไปเผยแพร่และปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  
ทั้งในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ การตลาด การขยายเป้าหมายสมาชิกแปลงใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์
ของจังหวัด เช่น ข้าว ที่มีพื้นที่ปลูกกว่า 200 ไร่ จะต้องดึงจุดเด่นออกมาให้ได้ว่าดีอย่างไร จะจำหน่ายให้กับใคร 
ที่ไหน โดยที่ต้องทำให้ราคาขายสูงกว่าข้าวปกติเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร ซึ่งถ้ามีการประชาสัมพันธ์
แหล่งจำหน่ายสินค้าเหล่านี้ให้ชัดเจน เชื่อว่ามีผู้บริโภคที่ยังไม่ทราบแหล่งจำหน่ายสินค้าจะซื้อสินค้าไปบริโภค
เพ่ิมข้ึนอีกมากโดยยินดีจ่ายในราคาที่สูงกว่าเพ่ือแลกกับคุณภาพ 

ประธานฯ มอบข้อเสนอแนะว่า ในปี 2564 แปลงใหญ่ทั้ง 35 แปลงของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จะต้องสามารถรักษาระดับคุณภาพไว้ให้ได้ ในส่วนของแปลงที่สามารถพัฒนาต่อได้ขอให้พัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธา ณ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสาวฉัตรสุดา ชุมเกษียร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1. สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า พบหัวสัตว์ให้ผลบวกด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 6 ตัวอย่าง  
ในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ บางคล้า บ้านโพธิ์ สนามชัยเขต เมืองฉะเชิงเทรา และบางปะกง เป็นสุนัขไม่มีเจ้าของ 
จำนวน 4 หัว และมีเจ้าของ 2 หัว ไม่มีผู้เสียชีวิต  

2. แผนการดำเนินงานในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
- เป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยกรมปศุสัตว์ 13,500 ตัว 
- ผลการดำเนินการรวมทั้งจังหวัดร้อย 80 ของประชากรสุนัข – แมว 
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- อปท. สำรวจสุนัข - แมว ในจังหวัดได้ 253,194 ตัว ต้องฉีดได้ 202,555 ตัว 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยงบประมาณจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ให้ อปท.ในจังหวัดแล้ว 70%  
- มี อปท.บางแห่งจัดสรรงบประมาณซื้อวัคซีนเพิ่มเติมเองโดยไม่ได้รองบอุดหนุน 

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 
3. แผนการดำเนินงานในการควบคุมประชากรสัตว์ 

- เป้าหมาย ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว 2,500 ตัว 
- ดำเนินการแล้ว รวมทั้งสิ้น 1,965 ตัว (สุนัข 1,337 ตัว แมว 628 ตัว)  
  คิดเป็นร้อยละ 78.60 

4. แผนการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 
- เป้าหมายในการดำเนินการ 175 ราย เดิมจะดำเนินการวันที่ 18 มีนาคม 2563  

แต่ติดสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรมใหม่ช่วง ส.ค. - ก.ย. 63 
5. การขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) เฝ้าระวังเชิงรุกทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 108 อปท.  
- ดำเนินการแล้ว 96 อปท. คิดเป็นร้อยละ 88.89 

2) ให้มีพ้ืนที่ระดับ A (ไม่พบโรคทั้งในคนและสัตว์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ อปท.ทั้งหมด 
- พ้ืนที่ระดับ A (ไม่พบโรคทั้งในคนและสัตว์)     96    แห่ง คิดเป็น 88.89 % 
- พ้ืนที่ระดับ B (พบโรคเฉพาะในสัตว์)    12    แห่ง คิดเป็น 11.11 % 
- พ้ืนที่ระดับ C (พบโรคทั้งในคนและสัตว์)      0    แห่ง คิดเป็น 0 % 

3) ผลักดันให้เกิดสถานพักพิงหรือสถานสงเคราะห์สัตว์ภายในจังหวัด อย่างน้อย 1 แห่ง 
- ขณะนี ้ต ิดขัดในเรื ่องงบประมาณ เนื ่องจากยังไม่สามารถชี ้ช ัดได้ว ่าเป็นภารกิจ 

ของหน่วยงานใดระหว่างกระทรวงมหาดไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด รวมถึง 
ยังไม่มี อปท.ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการผลักดันให้เกิดสถานพักพิง และไม่มีสถานพักพิง
ของเอกชนในจังหวัดที่มีความเหมาะสมที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จได้ 

6. การดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการฯ  จากการประชุมตรวจ
ติดตามงาน/โครงการ รอบที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563  

6.1 การข้ึนทะเบียนสุนัข-แมว  
ขณะนี้ทั้งประเทศใช้ระบบ Thai Rabies one data ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการให้ อปท.ขึ้นทะเบียนสัตว์ผ่านระบบออนไลน์ หรือจัดส่ง
ไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนำเข้าสู่ระบบ แต่ในปัจจุบันจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีเพียง 30 อปท. จาก 108 อปท. ที่ได้ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 27.78 

6.2 การใช้กฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ 
ดำเนินการโดย อปท.ออกเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ ซึ่ง อปท.ในจังหวัด

ฉะเชิงเทราทุกแห่งออกเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว 
6.3 การตั้งเป้าหมายในการลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ 
ได้ดำเนินการโดยใช้ 3 วิธีการ 

๑) เปลี่ยนสุนัขและแมวจรจัดเป็นสุนัขและแมวบ้านหรือชุมชนที่มีคนดูแล 
๒) ลดประชากรสุนัขและแมวจรจัดด้วยการผ่าตัดทำหมัน 
๓) นำสัตว์เข้าเลี้ยงในสถานพักพิงสัตว์ 
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6.4 การจัดหาสถานทีพั่กพิงสุนัขจรจัด 
อยู ่ระหว่างดำเนินการโดยจะนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ระดับจังหวัด ในเดือนมีนาคม 2563 แต่ติดปัญหา
สถานการณ์โรค COVID-19 จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ 

6.5 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน

ทั่วไป เจ้าของสัตว์เลี้ยง นักเรียนนักศึกษา โดยการแจกเอกสารให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media 

ประธานฯ มอบข้อสั่งการ ดังนี้ 
1. ขอให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทราประสานทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องร่วมกันหา

สถานที่พักพิงของเอกชนหรือสถานที่อื่นๆ ที่มีการรับเลี้ยงสุนัข -แมวจรจัดอยู่แล้ว เช่น วัด หรือบ้านรับเลี้ยง
สุนัข-แมวจรจัด โดยเชิญชวนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศบาล ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการ
บริหารจัดการ ค่าอาหาร เวชภัณฑ์รักษาโรค โดยค่อยๆ ปรับรูปแบบจากเดิมเป็นของเอกชน 100% ให้มี
หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 

2. ต้องสร้างการรับรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และต้องสร้างความตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ในการดูแลสัตว์เลี้ยงของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ 

นายสุรพล จารุพงศ์ ทีป่รึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ แสดงความคิดเห็น
ต่อที่ประชุมว่า อยากให้มีการติดสัญลักษณ์ที่มีความคงทนซึ่งสัตว์ไม่สามารถกัดแทะให้ขาดได้บนตัวสุนัข -แมว
ทุกตัวเพ่ือแสดงให้เห็นว่าสัตว์มีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า จะนำข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาฯ ไปนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการตลาดนำการเกษตร 
โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายพูลลาภ อุไรงาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานผลการดำเนินงานการ
บริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการตลาดนำการเกษตร ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. เรื่องที่ได้ดำเนินการแล้ว ได้มีการทำ MOU ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยส่งสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงจำหน่ายให้การบินไทย  
ตามปริมาณที่ตกลงระหว่างกัน มีมูลค่ากว่า 50 ,000 บาท/สัปดาห์ และได้วางแผนนำแบรนด์การบินไทย 
มาทำแบรนด์ร่วมกับสินค้าเกษตรในจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เนื่องจากบริษัทการบินไทยขาดคล่องและอยู่ระหว่าง
ฟ้ืนฟูกิจการ จึงต้องยุติแผนดังกล่าวไปก่อน 

2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ในการตั ้งหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Certification Body : CB) โดยในปี 2562  
ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยในระยะต่อไปสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา มีแผนจะส่งเสริมให้
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ หรือเกษตรกรแปลงใหญ่ มาตรวจรับรอง GAP ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือขยายช่องทางการตลาดให้กว้างยิ่งขึ้น  

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีนโยบายให้นำสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดเข้าไป
จำหน่ายที่ร้าน Golden Place สาขาฉะเชิงเทรา โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันลงพ้ืนที่พิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรปลอดภัยเข้ามาวางจำหน่ายที่ร้าน Golden Place  
เรียบร้อยแล้ว 
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4. ด้านการตลาดของแปลงใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการเชื่อมโยงระหว่างแปลงใหญ่  
กับแหล่งรับซื ้อผลผลิต เช่น Golden Place ตลาดไท Modern Trade เป็นต้น ซึ ่งแสดงให้เห็นถึงการนำ
นโยบายการตลาดนำการเกษตรมาปฏิบัติ 

5. เนื ่องจากตลาดมีแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก  
และเกษตรกรยังไม่สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงได้เพียงพอ รวมทั้งสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจึงร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ในการตั้งหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Certification Body : CB) เรียบร้อยแล้ว เพื่อร่วมกัน
ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ซ่ึงจะช่วยให้การขยายตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

6. คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมศึกษาการจัดตั้งระเบียงผลไม้
ภาคตะวันออก โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องได้ร่วมกัน  
ให้ข้อมูลถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราในด้านโลจิสติกส์ โดยเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2563 
บริษัทที่ปรึกษาการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกได้จัดประชุมโดยเชิญหลายหน่วยงานร่วมให้ข้อคิดเห็น  
จึงทราบว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีความเหมาะสมลำดับต้นๆ ของการเป็นที่ตั้งของระเบียงผลไม้  
ภาคตะวันออก ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพด้านการตลาดผลไม้ของจังหวัดได้เป็นอย่างมาก 

7. การจัดตั้งศูนย์ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยในเขต ส.ป.ก.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องตามที่กระทรวงแจ้งมา  
เช่น หอการค้า ภาคเอกชนต่างๆ และจะให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ภายในบริเวณสำนักงานฯ จัดตั้งศูนย์ผลิต  
และจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดประชุมหารือเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในด้าน
การดำเนินการต่อไป 

8. ขณะนี้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในเขตภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง) ได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรโดยการตลาดร่วมกัน 
โดยเน้นที่สินค้าเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะกำหนดจัดประชุมหารือร่วมกันในระยะต่อไป  

ประธานฯ สอบถามว่า ในปัจจุบันสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง เบอร์ 8 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ยังมีอยู่หรือไม ่และสามารถซื้อผลผลิตดังกล่าวได้จากที่ใด 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที ่ประชุมว่า ในปัจจุบันยังคงมีอยู่เพียงแต่ 
การดำเนินการได้ขาดช่วงไปใน 2-3 ปีหลัง ทั้งนี้ สามารถหาซื้อผลผลิตได้ที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ประธานฯ มอบข้อสั่งการ ดังนี้ 
1. ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ขับเคลื่อนสินค้า

เกษตรปลอดภัยสูง เบอร์ 8 อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายการรับรู้ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน  
2. ขอให้ส่งเสริมเกษตรกรเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง เบอร์ 8 ให้มากขึ้น 

เพราะเป็นมาตรฐานที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอยู่แล้ว ไม่ควรปล่อยให้สูญหายไป 
3. ในเบื้องต้นขอให้พิจารณาประสานของบประมาณจาก อบจ./อปท. ในช่วงที่ยังไม่ได้รับ

งบประมาณจังหวัด ปี 2565 โดยดำเนินการตามลำดับผ่าน อ.พ.ก. และ CoO 

นายสุรพล จารุพงศ์ ทีป่รึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ แสดงความคิดเห็น
ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตนเองเป็น 1 ในเกษตรกรผู้ผลิตผักเบอร์ 8 แต่ในระยะหลังไม่ได้รับการต่ออายุ  
การรับรอง ทำให้ไม่สามารถนำโลโก้ผักเบอร์ 8 ติดที่ผลิตภัณฑ์ได้ จึงเกิดความเสียดายเพราะโลโก้ผักเบอร์ 8 
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ผู้บริโภคมีความมั่นใจในความปลอดภัย จึงอยากให้มีก ารต่ออายุการรับรอง
ออกไป 

/เกษตรและ.... 
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เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากมีอุปสรรคบางประการ 
ทำให้การต่ออายุการรับรองผักเบอร์ 8 ขาดช่วงไป ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เสนอ
โครงการของบประมาณจังหวัดฉะเชิงเทราในปี 2565 แล้ว เพื่อดำเนินการโครงการผักเบอร์ 8 ต่อไป 

นายอาทร ช่วยณรงค์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม แสดงความคิดเห็น
ต่อที่ประชุมว่า มาตรฐานผักเบอร์ 8 เป็นมาตรฐานที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมาเป็นระยะ
เวลานาน และมีหน่วยงานทั ้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ร่วมบูรณาการกันเป็นอย่างดี จึงเห็นควรให้มีการขับเคลื่อนการต่ออายุการรับรอง เพื่อให้เกิดความเชื่ อมั่น 
ต่อสินค้าผักเบอร์ 8 อีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4. การส่งเสริมงานด้านเกษตรอินทรีย์  
โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 

นางรัตน์ติยา พวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา รายงานผล
การดำเนินงานการส่งเสริมงานด้านเกษตรอินทรีย์ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. ฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ 
ขณะนี้ฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ถูกเก็บกระจัดกระจายในหลายช่องทาง เช่น ฐานข้อมูล

ด้านเกษตรอินทรีย์ออนไลน์กรมวิชาการเกษตร : www.doa.go.th ฐานข้อมูลด้านเกษตรอินทรีย์ของเอกชน
สถาบัน/บริษัท/PGS และฐานข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ จัดเก็บ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของข้อมูล 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทราในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพด้านเกษตรอินทรีย์จะรวบรวมข้อมูล 
จากแหล่งต่างๆ ส่งให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานฯ เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลกลางสำหรับทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านเกษตรอินทรีย์ 
ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  
และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดส่งฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ให้ ศวพ. ด้วย 

2. องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
2.1 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

- ศวข.ฉช. อบรมเจ้าหน้าที่ 1 ราย อบรมเกษตรกร 13 ราย 
- พด.ฉช. อบรมเจ้าหน้าที่ 10 ราย อบรมเกษตรกร 63 ราย 
- กษจ.ฉช. อบรมเกษตรกร 60 ราย 
รวมอบรมเจ้าหน้าที่ 11 ราย อบรมเกษตรกร 136 ราย 

2.2 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ผ่านโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ศพก. แปลงใหญ่ 
และสื่อออนไลน์ 

2.3 ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยหมัก ชีวภัณฑ์ และแมลงศัตรูตามธรรมชาติ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 
โดยขับเคลื่อนผ่าน ศพก. และแปลงใหญ่ โรงเรียนเกษตรกร (ส.ป.ก.) 

 
/มาตรฐาน... 
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3. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

หน่วยงาน 
จำนวน พ้ืนที่ 

(ไร่) 
มาตรฐาน การดำเนินงาน ปัญหา 

กลุ่ม ราย 

ศวพ.ฉช. - 27 96.39 
Organic 
Thailand 

เข้าตรวจแล้ว/ 
มีฐานข้อมูล 

เกษตรกร/พื้นที่ไม่พร้อม 

ศวข.ฉช. 1(15) 1 201 
Organic 
Thailand 

มีฐานข้อมูล 
แต่เกษตรกรมีช่องทางจำหน่าย

สินค้าของตนเองจึงไมม่ีการ
เชื่อมโยงตลาด 

พด. 11(63) - 296.2 PGS 
อบรมเกษตรกร/

เจ้าหน้าท่ี 
- 

กษจ.ฉช. - 50 - PGS อบรม/ดูงาน - 

ส.ป.ก. - 14 50 PGS 
ระยะปรับเปลี่ยน/
โรงเรียนเกษตรกร 

ปรับเปลีย่นแนวคิด 

รวม 12 (78) 92 643.59 แผน 2563 = 87,444.64 ไร่ / 2564 = 133,500.00 ไร่ 
 

4. มาตรฐาน GAP ชนิดพืชที่ตรวจรับรอง : มะม่วง ไผ่/ไผ่ตง/ไผ่เลี้ยงหวาน ลำไย มะพร้าว
น้ำหอม ขนุน ผัก 

ปี 2563 รอตรวจ ระหว่างตรวจ ได้รับรอง รวม 
ราย 81 633 397 1,111 

แปลง 122 786 542 1,457 
พ้ืนที่ (ไร่) 1,684.58 5,369.91 5,259.54 12,354.03 

 
- ในส่วนของแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ เกษตรกรขอรับรอง GAP 10 ราย ผ่านการ

รับรองแล้วทั้ง 10 ราย ทำให้เกษตรกรทั้งกลุ่ม 40 ราย ผ่านการรับรอง GAP เรียบร้อยแล้ว 
- แปลงใหญ่พืชผักท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต ยื่นขอรับรอง 25 ราย ผ่าน 9 ราย  

ขอยกเลิก 16 ราย เนื่องจากไม่ได้ปลูกผักแล้ว 
5. การตลาด 
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไม่มีปัญหาเรื่องแหล่งรับซื้อ แต่ปริมาณผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการซื้อ 
ประธานฯ สอบถามว่า แปลง PGS ของสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา พื ้นที ่ 296.2 ไร่ 

เกษตรกร 11 กลุ่ม 63 ราย ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง 

นายปรีชา โหนแหยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า   
การดำเนินการของสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทราสำหรับเกษตรกร PGS ซึ่งปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าว ไผ่ตง 
ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 1 และ 2 (ปรับเปลี่ยน) โดยอบรมให้ความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดิน การเตรียมแปลง 
และให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีลงโดยใช้สารอินทรีย์ทดแทน และในปีถัดไปจะคัดเลือกเกษตรกรที่มีความ
เหมาะสมเข้าสู่ระยะที่ 3 คือขั้นตอนรับรองมาตรฐาน ซึ่งในปี 2563 มีเกษตรกรที่ผ่านจากระยะที่ 1 สู่ระยะที่ 2 
จำนวน 5 กลุ่ม 25 ราย ซึ่งคาดว่าเกษตรกรทั้ง 5 กลุ่มซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งจะสามารถผ่านเข้าสู่
ระยะที่ 3 ได้ทั้งหมด 

 
/มาตรฐาน... 
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ประธานฯ มอบข้อสั่งการ ดังนี้ 

ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งให้ผู้ตรวจราชการฯ ทราบว่าเกษตรกร PGS  
ในส่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบ จำนวน 50 ราย เพาะปลูกพืชชนิดใดบ้าง มีพ้ืนที่เพาะปลูกเท่าไร  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม 
 โดย โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 

นายสมชาย ไพรลิน นายช่างชลประทานอาวุโส ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทาน
ฉะเชิงเทรา รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม 
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย 
1.1 งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการ จำนวน 168 งาน งบประมาณ 142,730,584 บาท 

เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 61.45 
1.2 งานขุดลอกคลองธรรมชาติ  จำนวน 11 งาน งบประมาณ 5,903,125 บาท 

เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 12.81 
1.3 งานกำจัดวัชพืช จำนวน 4 งาน งบประมาณ 1,814,000 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็น

ร้อยละ 40.26 
2. การแก้ไขปัญหาซ้ำซาก ในพื้นที่น้ำท่วม และพื้นที่แล้งฯ โดยการปรับปรุงหรือก่อสร้าง

แหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 6 งาน งบประมาณ 174,841,181.82 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 50.42 
ประกอบด้วย 

- งานเพ่ิมประสิทธิภาพปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองต้นหมัน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 
- งานท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.28+550 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต 
- ปตร.ปากคลอง 19 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
- งานปรับปรุงอาคารและเขื่อนทดน้ำบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
- งานอาคารป้องกันตลิ่งวัดไชยภูมิธาราม (วัดท่าอิฐ) ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
- งานระบบระบายน้ำพานทอง 

3. การบริหารจัดการน้ำทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง 
3.1 พื้นที่ฝั ่งซ้ายของแม่น้ำ โครงการชลประทานฉะเชิงเทราได้รับนโยบายให้บริหาร

จัดการน้ำโดยใช้น้ำฝนเป็นหลักสำหรับฤดูฝนปี 2563 นี้ ซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่ฝั่งนี้รับน้ำจากฝายท่าลาดเข้าสู่ระบบ
ชลประทานท่าลาด มีพ้ืนที่รับประโยชน์ประมาณ 160,000 ไร่ ปัจจุบันไม่มีการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลอง
สียัดและอ่างเก็บน้ำคลองระบม นอกจากปล่อยน้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศ 

- ได้ตรวจสอบความเค็มของน้ำเพื่อเตรียมรับมือภาวะแล้ง โดยเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ  
ณ สถานีสูบน้ำสาวชะโงก หากค่าความเค็มถึงระดับที่กำหนดจะสามารถดำเนินการสูบน้ำได้ทันที 

- ค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกงวัด ณ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีค่าความเค็ม 4 กรัม/ลิตร 
- ปริมาณในอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและอ่างเก็บน้ำคลองระบม เปรียบเทียบปี 2562-2563 

ณ 31 กรกฎาคม 2563 

 

/อ่างเก็บน้ำ... 
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อ่างเก็บน้ำ 
ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) เพิ่มข้ึน/ลดลง 

(ล้าน ลบ.ม.) 
เพิ่มข้ึน/ลดลง 
คิดเป็นร้อยละ ปี 2562 ปี 2563 

คลองสียัด 12.76 11.66 -1.10 -8.62 
คลองระบม 16.45 28.53 12.08 73.43 

 
3.2 พ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้ำ รับน้ำหลักจากลุ่มน้ำเจ้าพระยา สถานการณ์การบริหารจัดการน้ำ

เป็นเช่นเดียวกับฝั่งซ้ายของแม่น้ำ คือใช้น้ำฝนเป็นหลัก 
3.3 การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ได้มีการตรวจสอบความพร้อม

ของอาคารชลประทาน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ทรบ. ฯลฯ พบว่าทุกแห่งมีความพร้อมในการดำเนินการ 
- การกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวามทางน้ำ ในปี 2563 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 

ได้รับงบประมาณในการกำจัดวัชพืชน้อย ทำให้วางแผนกำจัดวัชพืชในคลองสายหลักก่อน แต่ทั้งนี้สำนัก
ชลประทานที่ 9 ได้สนับสนุนเครื่องจักรจำนวน 1 คัน ทำให้สามารถดำเนินการได้เร็วยิ่งขึ้น 

- กรณีเกิดน้ำท่วมขังมีเครื่องจักรเคลื่อนที่ (รถ Mobile) เตรียมความพร้อมเข้าสูบน้ำ 
ในพ้ืนที่เพ่ือบรรเทาสถานการณ์ 

- กรณีน้ำในแม่น้ำบางปะกงสูงจนเกิดน้ำหลากบริเวณพื้นที่ริมฝั ่งแม่น้ำ โครงการ
ชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำหลากได้ดียิ่งขึ้นมาก เนื่องในปีที่ผ่านมาได้มีการติดตั้งสถานีสูบน้ำที่ประตู
ระบายน้ำริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงเพ่ิมข้ึน 13 จุด จึงช่วยเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำเป็นอย่างมาก 

3.4 พ้ืนที่น้ำท่วมซ้ำซากและแนวทางแก้ปัญหา 
- บริเวณตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม เนื่องจากสภาพคลองท่าลาดบริเวณ

อำเภอดังกล่าวเป็นคอคอด เมื ่อมีปริมาณน้ำผ่านมากจะเกิดการยกตัวเข้าท่วมบริเวณพื ้นที ่ต ่ำริมตลิ่ง  
แนวทางการแก้ปัญหา เมื่อเกิดน้ำหลากจะทำการผลักน้ำบางส่วนเข้าระบบชลประทานคลองท่าลาดเพื่อลด
ปริมาณน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในคลองท่าลาดบริเวณตลาดบางคล้าเพ่ือเร่งระบายน้ำ 

- บริเวณวัดดงยางและตำบลแหลมประดู ่ เกิดจากน้ำหลากจากลุ ่มน้ำด้านเหนือ  
ไม่สามารถระบายลงคลองได้ทัน แนวทางแก้ปัญหา จะทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงพื้นที่
ด้านล่างสู่คลองธรรมชาติและแม่น้ำบางปะกง ส่วนหนึ่งจะสูบลงคลองชลประทานท่าลาดเพื่อช่วยระบายน้ำด้วย 

3.5 ความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียนเป็น 1 ใน 3 อ่างเก็บน้ำที่มีแผนจะก่อสร้างในบริเวณลุ่มน้ำ
คลองระบมตอนล่าง ซึ่งทั้ง 3 อ่างมีความจุรวมกัน 61.5 ล้านลูกบาศก์เมตร (อ่างฯ ห้วยกรอกเคียนมีความจุ 
19.2 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่รับประโยชน์ 11 ,000 ไร่) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดหาที่ดิน คาดว่าปี 2564  
จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ และจ่ายค่าชดเชยไปพร้อมกัน 

ประธานฯ สอบถามว่า ปี 2563 แผนการบริหารจัดการน้ำมีการดำเนินการเป็นไปตามแผน
หรือไม ่

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า การดำเนินการเป็นไปตาม
แผนการบริหารจัดการน้ำ โดยมีน้ำในอ่างเก็บน้ำเป็นส่วนสนับสนุนเนื่องจากใช้น้ำฝนเป็นหลัก 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป คาดว่าอ่างเก็บน้ำหลัก
จะสามารถกักเก็บน้ำได้เท่าไร 

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า อ่างเก็บน้ำคลองระบม 
จะสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 45 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำคลองสียัด คาดว่าเก็บกักได้ประมาณ 
250 ล้าน ลบ.ม. 

/ประธานฯ... 
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ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า เรื่องค่าความเค็มของน้ำในแม่น้ำบางปะกง ปีนี้น้ำจืดช้ากว่า 
ปีก่อนๆ ประมาณก่ีเดือน 

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า ปีนี้น้ำจืดช้ากว่าปกติ
ประมาณ 1-2 เดือน โดยปกติคาดว่าน้ำจะจืดช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม แต่ ณ ปัจจุบันน้ำยังคงมีค่าความเค็ม
สูงกว่ามาตรฐาน 

ประธานฯ มอบข้อสั่งการ ดังนี้ 
1. เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาน้ำเค็มของจังหวัดฉะเชิงเทรามีความรุนแรง  

มากขึ้นทุกปี จึงขอให้โครงการชลประทานในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ติดตาม
สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเกษตรกรทำนาปรัง ต้องแจ้งให้เกษตรกรหยุดทำนาในปีนี้ รวมทั้ง  
ต้องประสานทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการด้วย 

2. ขอให้โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ส่งหนังสือขอเพิ ่มงบประมาณการกำจัดวัชพืช  
ที่ได้ทำไปถึงกรมชลประทานให้ผู้ตรวจราชการฯ ด้วย เพื่อจะดำเนินการประสานติดตามโดยตรงอีกทางหนึ่ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

6. การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเชิงรุกฉับไว และการหามาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรได้ทันท่วงท ีโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสาวสุพัชรรงค์ สุมารินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเชิงรุก
ฉับไวฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

การสำรวจปัญหาด้านต่างๆ และปัญหาเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ฉับไวอย่างทันท่วงที 

1. ปัญหาจากการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค  
ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- สถานการณ์ : ยังไม่มีการรวมตัว/การก่อตัวเป็นม๊อบเกษตรกร 
- การดำเนินการ 

- จัดตั้งจุดรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
และหน่วยงานต่างๆ ที่รับขึ้นทะเบียน และให้คำปรึกษา/ตรวจสอบข้อมูล (กลุ่มที่ 3) จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ  

- มีเกษตรกรยื่นเรื่องอุทธรณ์   1,415  ราย 

- แก้ไขแล้ว        514  ราย 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ          1  ราย 

- ส่งเข้าคณะกรรมการอุทธรณ์        872 ราย 
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามสถานการณ์เพื่อรายงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากเกินความรับผิดชอบ กษ.รวบรวมข้อมูลรายงานผู้บังคับบัญชา 
(ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา/ผู้ตรวจราชการฯ ) เพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้ 
บานปลายต่อไป 

/2. ปัญหา... 
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2. ปัญหาศัตรูพืช/โรคระบาดพืช ได้แก่ โรคใบด่างมันสำปะหลัง หนอนหัวดำ แมลงดำหนาม 
ด้วงแรด และโรคใบไหม้ข้าว 

- สถานการณ์ : ยังไม่มีการรวมตัว/การก่อตัวเป็นม๊อบเกษตรกร 
- การดำเนินการ 

- สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ดำเนินการให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 

- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดตามสถานการณ์และบูรณาการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพ่ือรายงานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ระดับกระทรวง หากเกิน
ความรับผิดชอบ กษ.ฉช.รวบรวมข้อมูลรายงานผู้บังคับบัญชา (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา/ผู้ตรวจราชการฯ) เพ่ือแก้ไขปัญหาไม่ให้บานปลายต่อไป 

- สถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการรับสมัครเกษตรกร  
เข้าร่วมโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยทำลายแปลงที่เป็นโรคไปแล้ว 589 ไร่ (มีการ
ชดเชยค่าเสียหายให้กับเกษตรกร) โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจะติดตามและรายงาน
ให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ระดับกระทรวง ทราบเป็นประจำ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

7. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสาวสุพัชรรงค์ สุมารินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. การประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
- นิติบุคคล (4 ราย) 
1) บริษัท ข้าวพันดี จำกัด  สัญญาข้อตกลง : การผลิตข้าวอินทรีย์ 
คู่สัญญา : เกษตรกรรายย่อย 186 ราย 
2) บริษัท เอราวัณ เพียวไลฟ์ จำกัด สัญญาข้อตกลง : สัญญาฝากเลี้ยงไก่เนื้อ 
คู่สัญญา : เกษตรกรรายย่อย 19 ราย 
3) บริษัท ชัยโสภณ ฟาร์มมิ่ง จำกัด สัญญาข้อตกลง : ซื้อขายไก่เนื้อและเป็ดเนื้อประกันราคา 
คู่สัญญา : เกษตรกรรายย่อย 63 ราย 
4) บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขาอำเภอท่าตะเกียบ) สัญญาข้อตกลง : ซื้อขายลูกไก ่
คู่สัญญา : เกษตรกรรายย่อย 80 ราย 

2. การพัฒนาแผนการส่งเสริมการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา 
- การดำเนินการ  

- รับแจ้งยืนยันการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา และกำชับผู้ประกอบการ
ที่จดแจ้งในระบบเกษตรพันธสัญญา ปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำทุกปี ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นปีปฏิทิน 

- ประสานส่วนราชการที่ เกี ่ยวข้อง สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภายใต้ระบบ  
เกษตรพันธสัญญา 

- ปัญหา/อุปสรรค : หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าถึงระบบข้อมูลเกษตรพันธสัญญา  
และยังขาดความเข้าใจ พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 

- ข้อเสนอแนะ : สลพ.ควรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลักเพิ่มมากขึ้นและมีช่องทางเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

 
/แนวทาง... 
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3. แนวทางแก้ไข / สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- การดำเนินการ : คณะกรรมการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทประจำจังหวัด และคณะทำงาน

สอบสวนข้อเท็จจริงจังหวัด  
- ผลการดำเนินงาน : ไม่มีกรณีพิพาท 

4. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 
- การดำเนินการ : การบูรณาการสร้างการรับรู้ ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับผู้ประกอบการ
และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ 

- ผลการดำเนินงาน : จำนวน 2 ครั้ง 
1) ประชุมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่พืชผักตำบลท่ากระดาน เกษตรกรจำนวน 70 ราย 

โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินฉะเชิงเทรา  
2) การอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เกษตรกรจำนวน 37 ราย  

โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา 
- ปัญหา/อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

8. การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 
โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานผลการดำเนินงาน 
การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ 10 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ 
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว บางคล้า บ้านโพธิ์ คลองเขื่อน ราชสาส์น พนมสารคาม แปลงยาว สนามชัยเขต 
และท่าตะเกียบ มีพ้ืนที่ดำเนินการ 3 ประเภท รวมเนื้อที่ประมาณ 872,198 ไร่ ดังนี้ 

1) ที่ดินพระราชทาน  เนื้อท่ี   14,641  ไร่ 
2) ที่ดินรัฐ  เนื้อท่ี 818,987  ไร่ 
3) ที่ดินเอกชน เนื้อท่ี   38,570  ไร่ 

1. ผลการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 - กรกฎาคม  2563) 
1) ที่ดินรัฐ         35,167  ราย 639,977  ไร่ 
2) ที่ดินพระราชทาน   1,126 ราย   14,054  ไร่             
3) ที่ดินจัดซื้อ  2,846 ราย   36,788  ไร่ 
    รวม         39,136  ราย 690,819  ไร่ 

2. แผน/ผล การดำเนินการจัดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- แปลงเกษตรกรรม แผน 537 ราย 8,500 ไร่ ผล 301 ราย 6,798 ไร่ 
- แปลงชุมชน        แผน 300 ราย    150 ไร่ ผล 336 ราย    219 ไร่      

3. กำหนดแผนการดำเนินงานตรวจสอบการถือครองที่ดิน 
- พระราชทาน     แผน 1,423 แปลง 14,054 ไร่  

ผล   1,337 แปลง 12,022 ไร่ 
  (พบเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ 247 ราย พ้ืนที่ 2,159-0-80 ไร่) 
- ที่ดินรัฐ         แผน 11,890 แปลง 143,140 ไร่     

ผล   11,890 แปลง 143,140 ไร่ 
  (พบเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ 41 ราย พ้ืนที่ 939-0-56 ไร่) 

/ปัญหา... 
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• ปัญหาอุปสรรค  
- เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. 
- ราษฎรเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
- ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรที่กระทำผิดกฎหมาย โดยการยื่นถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ

และความเป็นธรรม 

• ข้อเสนอแนะ  
- ขอเสนอแก้ไขกฎหมาย และระเบียบให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมโลกและสังคม  

ที่เปลี่ยนแปลงไปต่อผู้มีอำนาจพิจารณา 
- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมเป็นแปลงชุมชนสำหรับอาศัย 

• แนวทางการขับเคลื่อน/ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ 
1) จ ัดทำบ ัญช ีค ัดเล ือกเกษตรกรเข ้าทำประโยชน ์ในเขตปฏิ ร ูปท ี ่ด ิน นำเสนอ

คณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอ (คปอ.) เพ่ือขอความเห็นชอบ แผน 8 ครั้ง 
2) นำมติของ คปอ.ที ่ ให ้ความเห ็นชอบเสนอคณะกรรมการปฏิร ูปที ่ด ินจ ังหวัด  

เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ฯ แผน 4 ครั้ง 
3) กรณีเกษตรกรไม่ยอมปฏิบัติตามคำแนะนำเจ้าที่  ส.ป.ก. จึงนำเสนอคณะกรรมการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สั่งให้สิ้นสิทธิการเข้าประโยชน์ในที่ดิน พร้อมแจ้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและบริวาร
ออกจากที่ดิน 

4) การดำเนินงาน ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 

ประธานฯ สอบถามว่า เกษตรกรที่มีปัญหาที่ดินทำกินส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในที่ดินพระราชทาน
ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ยังคงมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้อีกเยอะหรือไม่ 

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า เกษตรกรที่มีปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในที ่ดิน
พระราชทาน และยังคงมีประเด็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกหลายราย 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางกรมได้รับทราบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม ่

ปฏิรูปที ่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที ่ประชุมว่า ทางกรมได้รับทราบปัญหาแล้ว โดยมี 
ท่านรองเลขาธิการ ส.ป.ก. และท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ลงมาดูแลรับฟังปัญหาด้วยตนเอง โดยจะหา
แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนที่เป็นแปลงพระราชทาน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา 
ไปแล้วกี่ราย 

ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งท่ีประชุมว่า ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว 247 ราย แต่มี
ปัญหาว่าถ้า ส.ป.ก. นำกฎหมายเข้าไปดำเนินการโดยตรงก็จะเกิดการเผชิญหน้ากับมวลชนที่อาศัยในพื้นที่  
มาเป็นเวลานาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 /9.การแก้ไข... 
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9. การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 
โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสาวสุพัชรรงค์ สุมารินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ให้ที่ประชุมทราบ 
ดังนี้ 

• ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- เกษตรกรยื่นเรื่องและขอรับคำปรึกษา จำนวน 21 ราย 
- ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นและรับเรื่อง จำนวน 12 ราย 
- อนุมัติคำขอกู้เงิน จำนวน 4 ราย พื้นที่ 43 ไร่ 2 งาน 53 ตร.วา จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 

3,400,000 บาท 
1. แนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืน  

1.1 เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและกู้เงินในระบบการเงินภายใต้การกำกับดูแล
จากภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและมีอุปสรรคน้อยที่สุด เพ่ือหลีกเลี่ยงการกู้เงินนอกระบบ ซึ่งจะช่วยลดภาระอัตรา
ดอกเบี้ยสูงทีต่้องจ่ายให้กับหนี้นอกระบบได้ ทำให้มีความสามารถในการชำระหนี้เพ่ิมข้ึน 

- การดำเนินการ : ประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับความช่วยเหลือผ่านกองทุนหมุนเวียน
เพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ผ่านการประชุมต่าง ๆ/Website/Facebook Fanpage 

- ปัญหา/อุปสรรค : เกษตรกรไม่ทราบการให้ความช่วยเหลือของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการ
กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนเท่าที่ควร ทำให้ช่วยเหลือไม่ทันท่วงที 

- ข้อเสนอแนะ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย  สกร. ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ผ่านสื่อหลักเพิ่มมากขึ้น 
และต่อเนื่อง 

1.2 ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงิน การจัดทำบัญชีครัวเรือนพื้นฐาน เพื่อช่วยให้
เกษตรกรสามารถจัดการระบบการเงิน รายรับ รายจ่ายได้อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เกษตรกรสามารถ  
วางแผนการใช้จ่าย เก็บออม และสามารถแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อการชำระหนี้ได้อย่างคล่องตัว มีความยืดหยุ่น
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- การดำเนินการ : การให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อวางแผนการชำระหนี้สิน 
ให้แก่เกษตรกรลูกหนี้ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา 

- แผนดำเนินงาน : 105 ราย  
- ผลดำเนินงาน : 68 ราย 

- ปัญหา/อุปสรรค : เกษตรกรลูกหนี้บางรายไม่สามารถเดินทางมาตามนัดหมาย จึงต้อง  
ลงพื้นที่ติดตามรายบุคคล 

2. แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกร 
2.1 การจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่ได้รับการ

ลดภาระหนี้สามารถพัฒนาศักยภาพและฟ้ืนฟูอาชีพเดิม ประกอบอาชีพเสริม หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ 
- การดำเนินการ :  

1) ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรลูกหนี้ และชี้แจง
ช่องทางการขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพเพ่ิมเติม 

2) ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกหนี้จากผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 
โดยการงดเว้นดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 เดือน  

- แผนดำเนินงาน : 105 ราย  
- ผลดำเนินงาน : 105 ราย 

- ปัญหา/อุปสรรค : เกษตรกรลูกหนี้มีอายุมากและไม่มีเวลาในการพัฒนาหรือฟื้นฟูอาชีพ
เพ่ิมเติม 

/ประธานฯ... 
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ประธานฯ สอบถามว่า เกษตรกรที่ยื่นเรื่องขอรับคำปรึกษา 21 ราย ผ่านหลักเกณฑ์ 12 ราย 
แล้วที่เหลืออีก 9 ราย ไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์หรืออย่างไร 

นางสาวสุพัชรรงค์ สุมารินทร์ แจ้งท่ีประชุมว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ธ.ก.ส. 
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา และยังไม่ถึงขั้นตอนในการอนุมัติ 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีเกษตรกรที่ผ่านตามหลักเกณฑ์และได้เงินแล้ว 4 ราย 
จาก 12 ราย แล้วที่เหลืออีก 8 ราย อยู่ในขั้นตอนใด 

นางสาวสุพัชรรงค์ สุมารินทร์ แจ้งที่ประชุมว่า เกษตรกรทั้ง 8 ราย เข้าตามหลักเกณฑ์
แล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นตอนอนุมัต ิ

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า  ประเด็นเรื ่องการพัฒนาฟื้นฟูอาชีพที ่เคยขอต้นแบบ
เกษตรกรเอาไว้เป็นอย่างไรบ้าง 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า ได้วางแผนการพัฒนาแล้ว  
และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบตรวจสอบเกษตรกรที่กำลังจะประสบปัญหาค้างชำระหนี้ เพื่อนำ
แผนพัฒนาเข้าไปฟื้นฟู และหาว่าจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง โดยจะดำเนินการในระยะต่อไป 

ประธานฯ มอบข้อสั่งการ ดังนี้ 

ขอให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา หาเกษตรกรต้นแบบ 1 หรือ 2 ราย  
ที่ได้เข้าไปพัฒนาฟื้นฟูอาชีพและมีศักยภาพมากพอที่จะประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนอาชีพ โดยขอให้
แจ้งที่อยู่ของเกษตรกรเป้าหมายในการประชุมจัดทำคลังโครงการ (Project Bank) ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

10. การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร 
โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 

นางรัตน์ติยา พวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา รายงานผล
การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้/ฝึกอบรมเกษตรกร สารวัตรเกษตรอาสา และผู้ประกอบการ 

ในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย  

2. แนวทางการลดการใช้สารเคมีอันตราย 
- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 

ศัตรตูามธรรมชาติ และชีวภัณฑ์ รวมทั้งขยายผลการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับแปลงต้นแบบ 
ศพก./แปลงใหญ่ และถ่ายทอดในกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ
ตามพระราชดำริ เป็นต้น 

ตัวอย่าง 
- แปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว (ใช้เมตาไรเซียมเพื่อลดการใช้

สารเคมี) ณ แปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ 4 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 
- เกษตรกรต้นแบบ 5 ราย เกษตรกรขยายผล 22 ราย 

- แปลงต้นแบบการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พีจีพีอาร์ ร่วมกับ การไถระเบิดดินดาน 
- เกษตรกร 8 ราย พ้ืนที่ 28 ไร่ ณ ศพก.สนามชัยเขต 

/การใช้สาร... 

/3. การหาสาร... 
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3. การหาสารทางเลือก และวิธีการที่เหมาะสมในการกำจัดศัตรูพืช การป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน 

1) สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ศัตรตามธรรมชาติ และชีวภัณฑ์ 
2) เครื่องจักรกลการเกษตร เช่น เครื่องไถระเบิดดินดาน เครื่องพ่นอุโมงค์ลม โดยเครื่อง

พ่นอุโมงค์ลมเป็นของกรมวิชาการเกษตร สามารถนำมาใช้งานได้อย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้นำไปใช้  
ในแปลงข้าวโพดที่จังหวัดตราด สามารถฉีดพ่นได้ 21 ไร่/ชั่วโมง ที่ความสูงพืชน้อยกว่า 180 ซม. ความกว้าง
แถวมากกว่า 50 ซม. ลดต้นทุนแรงงานได้ 20% โดยจังหวัดฉะเชิงเทราคิดว่ามีความเหมาะสมในการนำมาใช้
ฉีดพ่นไล่แมลงหางหนีบในแปลงมันสำปะหลังได้  

4. การประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้
สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อมวลชน สื่อออนไลน์  
คลิปวีดีโอ Facebook หอกระจายข่าว และศูนย์ ศพก. 

5. การตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต ได้ดำเนินการตรวจสต็อคร้านจำหน่ายปัจจัยการ
ผลิตครบทั้งหมด 340 แล้ว โดยมีร้านจำหน่าย 3 สารวัตถุอันตรายทั้งหมด 234 ร้าน ปรากฏว่า ณ ปัจจุบัน
สารคลอร์ไพริฟอสและพาราควอตไม่มีแล้ว เหลือเพียงไกลโฟเซตเท่านั้น โดย ศวพ.ฉช. ได้ติดตามผ่านทางไลน์
ของผู้ประกอบการ ซึ่งส่งมาให้ ศวพ. ทุกวัน และหากข้อสงสัยก็จะประสานทางไลน์โดยตรง นอกจากนี้ยังมีการ
ประชุมในคณะต่างๆ เช่น ประชุมผู้นำชุมชน ประชุม OT ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยขอความร่วมมือกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านแจ้งเกษตรกรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 3 สารให้ถูกต้อง 

ประธานฯ สอบถามว่า ประกาศคณะกรรมการวัตถุอันตรายระบุว่าต้องเก็บคืน 3 สารภายใน
วันที่เท่าไร 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร แจ้งที่ประชุมว่า ของเกษตรกรต้องเก็บคืน
ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ของผู้ประกอบการภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 

 ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากบทลงโทษของกฎหมายมีความรุนแรงจึงเป็นห่วง
เกษตรกรไม่อยากให้โดนทั้งโทษจำและโทษปรับ จึงขอฝากทุกหน่วยงานร่วมสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร
และผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งควรแนะนำแนวทางการใช้สิ่งอื่นมาใช้ทดแทน 3 สารเคมีอันตรายด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

11. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ผู้แทนเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. ในปี 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 1 แห่ง ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ เลขที่ 130 หมู่ 6 ตำบลบ้านซ่อง 
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

- งบประมาณ 24,500 บาท  
- สมาชิก 50 ราย 
- กิจกรรมกลุ่มประกอบด้วย 

1) การแปรรูปผลไม้ 
2) ส่งเสริมปลูกพืชวัตถุดิบ 
3) ส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน 
4) ส่งเสริมการออม 
5) จัดฝึกอาชีพ 
6) การปรับปรุงดินและปุ๋ยหมัก 

/- ผลิตภัณฑ์... 
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- ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม 
- ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง 
- น้ำพันซ์ น้ำสมุนไพร 
- กล้วยครองแครงกรอบ 
- ช็อคโกแลตสอดไส้มะม่วงกวน 
- กระยาสารทสูตรหญ้าหวาน 
- ทาร์ตหม้อแกงมะม่วง 

- ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
1) ชุมชนขายเอง  

- นักท่องเที่ยว  
- ร้านค้าของฝาก 
- การออกงานแสดงสินค้ากับหน่วยงานต่าง ๆ 

2) ขายผ่านหน่วยงาน 
- ร้านภัทรพัฒน์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) 
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

- กิจกรรมท่องเที่ยว 
- เยี่ยมชมสวนผสมผสาน ประกอบด้วย สวนสมุนไพร สวนผลไม้แปรรูป การทำปุ๋ยหมัก 

การเลี้ยงผึ้งชันโรง 
- การสาธิตผลิตภัณฑ์ ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
- การฝึกอาชีพให้ผู้ที่สนใจ/นักท่องเที่ยว 

2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความสวยงาม 
- จัดทำพร้อมติดตั้งป้ายแผนผังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ 

 

- จัดทำพร้อมติดตั้งป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ 
- จัดทำพร้อมติดตั้งป้ายไวนิลความรู้พร้อมโครงไม้ 
- ตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงาม 
- สร้างเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียง 

/ปัญหา... 
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• ปัญหาในการดำเนินงาน 
- ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นักท่องเที่ยวที่เป็นคณะจากหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงาน

ลดน้อยลง ทางกลุ่มได้ปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ ดังนี้ 
- เน้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางช่องทางออนไลน์ให้กลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้นทดแทน 
- ทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู ้บริโภค เช่น กระยาสารทสูตรหญ้าหวาน 

กล้วยครองแครงกรอบ 

ประธานฯ สอบถามว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแผนจะดำเนินการที่จุดใด 

ผู้แทนเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า มีแผนจะดำเนินการที่อำเภอบางปะกง  
ในเรื่องวิถีชีวิตริมฝั่งน้ำบางปะกง ขณะนี้เสนอไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่กรมส่งเสริม
การเกษตรเข้าไปสนับสนุนมีที่ใดบ้าง 

ผู้แทนเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า มีที่ Smile Lemon และสวนปาล์มฟาร์มนก 
ทีอ่ำเภอคลองเขื่อน และฟาร์มควายนม ทีอ่ำเภอแปลงยาว 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีการประสานกับการท่องเที่ยวหรือไม่ 

ผู้แทนเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า ได้ประสานเชื่อมโยงไปยังสำนักงาน 
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราจะส่งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ให้สำนักงานท่องเที่ยวฯ เพื่อนำไปกำหนดไว้ในแผนท่องเที่ยวของจังหวัดหรือปฏิทินการท่องเที่ยว  
ที่ทำในทุกป ี

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวนึกถึงจังหวัดฉะเชิงเทราคือหลวงพ่อโสธร 
แต่มาแล้วจะไปไหนต่อใน 1 วัน จะไปทานอาหารที่ไหน ซื้อของฝากที่ไหน ต้องคิดให้ครบวงจร 

นายสุรพล จารุพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ แสดงความคิดเห็น
ต่อที่ประชุมว่า อยากให้มีการอัพเดทเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในทุกอำเภอให้เป็นปัจจุบัน และสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างกัน จะทำให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
/12. แผนการผลิต... 
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12. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
โดย ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 

นายปรัชญ์ พยัคฆเพศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว
ฉะเชิงเทรา รายงานผลการดำเนินงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. ด้านการผลิต 
• การควบคุมปริมาณผลผลิตข้าวนาปีให้มีความสมดุลกับปริมาณความต้องการของตลาด 

และการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับฤดูกาลผลิต 
การดำเนินการ 

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา สำรวจความต้องการข้าวแต่ละชนิดจาก
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราจัดทำข้อมูลพ้ืนที่ปลูกข้าวฤดูนาปี 2563/2564 
เพ่ือกำหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการผลิตข้าว 

แนวทางการขับเคลื่อน 
- ประกาศพื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าวในแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรฤดูนา

ปี 2563/2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- พ้ืนที่ส่งเสริมการผลิตข้าว จำนวน 597,100 ไร่ 
- พ้ืนที่ปลูกจริง จำนวน 264,677 ไร่ 
- พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 53,934.81 ไร่ 
- ครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน จำนวน 2,793 ครัวเรือน 

• เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพ เพียงพอกับความต้องการ 
การดำเนินการ 

- กรมการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 3 ตัน ให้ศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 

ศูนย์ข้าวชมุชน พันธุ์ที่ได้รับ 
พ้ืนที่
ปลูก 
(ไร่) 

เกษตรกร 
(ราย) 

ผลการดำเนินการ 

1. ตำบลคลอง
หลวงแพ่ง 

ปทุมธานี 1 จำนวน 2 ,300 กก. และ 
กข 57 จำนวน 700 กก. 

141 5 เก็บเกี ่ยวผลผลิตแล้ว ปทุมธานี 1 
จำนวน 6,960 กก. และกข 57 
จำนวน 2,400 กิโลกรัม 

2. บ้านวัดคู้ ปทุมธานี 1 จำนวน 1 ,500 กก. และ 
กข 57 จำนวน 1,500 กก. 

120 6 ระยะแตกกอ คาดการณ์ผลผลิต 
ปทุมธานี 1 900 กก./ไร ่ และ  
กข 57 900 กก./ไร่ 

3. บ้านหัวฝาย ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 3,000 กก. 149 20 ระยะกล้า คาดการณ์ผลผลิต 350 
กก./ไร่ 

4. บ้านเกาะลอย ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 1,500 กก. 
และกข 6 จำนวน 1,500 กก.  

100 25 ระยะกล ้ า  คาดการณ ์ผลผลิต  
ขาวดอกมะลิ 380 กก./ไร ่ และ 
กข 6 450 กก./ไร่ 

5. ตำบลดอน
เกาะกา  

กข 79 จำนวน 1 ,500 กก .  และ
ปทุมธานี 1 จำนวน 1,500 กก. 

100 3 ระยะกล้า คาดการณ์ผลผลิต กข 79 
850 กก./ไร่และปทุมธานี 1 900 
กก./ไร่ 

/ปัญหา... 
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ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีศักยภาพในการผลิต

มีจำนวนน้อย ทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตจากศูนย์ข้าวชุมชนไม่เพียงพอต่อความต้องของเกษตรกรในจังหวัด 
- ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน เพื่อ ไว้ใช้

ภายในชุมชนในแต่ละพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 
แนวทางการขับเคลื่อน 

- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ในการจัดทำแปลงผลิต ติดตามให้คำแนะนำ และจัดทำแปลงสาธิต 
• ชาวนาได้ยกระดับเป็น Smart Farmer 
การดำเนินการ 

- แผน 100 ราย 
- ผล 100 ราย 
- คัดเลือก/สำรวจคัดกรองเกษตรกรจากสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนและนาแปลงใหญ่ 
- จัดทำฐานข้อมูล 
- อบรมให้ความรู้ 

ผลการดำเนินการ 
- ดำเนินการสำรวจคัดกรองสมาชิกครบ 100 รายแล้ว เสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2563 
- จัดอบรมเกษตรกร developing Farmer หลักสูตร “การทำนาแบบยั่งยืนตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง” 
- เตรียมการพัฒนาเกษตรกรระดับ Developing Farmer ให้เป็นระดับ Existing ต่อไป 

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เป้าหมายเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมน้อย 
- ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา Smart Farmer อย่างเป็นระบบ 
- คัดเลือก Smart Famer ที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบเพื่อขยายผล 
- ให้ความสำคัญและสนับสนุนกับ Smart Famer ในทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มทำนาเป็นหลัก

ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ กลุ่มที่มีการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรมาช่วย และกลุ่มทำนาเพื่อผลิตสินค้าข้าว
มูลค่าสูง เป็นต้น 

แนวทางการขับเคลื่อน 
- พัฒนาโดยการอบรมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมกับการจัดทำแปลงทดลองสาธิต  

และสร้างเครือข่ายเพ่ือช่วยแนะนำกันเองในกลุ่ม Smart Famer และเกษตรกรใกล้เคียง 
• การลดใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร 
การดำเนินการ 

- แผน 8 กลุ่ม 346 ราย พ้ืนที่ 7,144 ไร่ 
- ผล 8 กลุ่ม 346 ราย พ้ืนที่ 7,144 ไร่ 
- ให้ความรู ้ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู ้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร  

และแนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมตาไรเซี่ยม) เพ่ือป้องกัน/กำจัด โรค/แมลงศัตรูข้าว 
- สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ 

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เกษตรกรบางรายไม่สำรวจแปลงข้าวของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมาพบโรคและแมลง

ศัตรูข้าวเข้าทำลายก็อยู่ในระยะแพร่ระบาดแล้ว ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกร  
จึงจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดเพราะการใช้สารชีวภัณฑ์จะให้เกิดประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อใช้เพื่อการป้องกัน  
และกำจัดในช่วงระยะแรกๆ 

- เกษตรกรมีการลดการใช้สารเคมีลง โดยใช้เท่าที่จำเป็น เพราะต้องการลดต้นทุนการผลิต 
จึงแนะนำให้ใช้ใช้สารชีวภัณฑ์มากขึ้นและใช้สารเคมีให้น้อยลง และใช้อย่างถูกต้อง 

แนวทางการขับเคลื่อน 
- เพ่ิมพูนความรู้ให้เกษตรกรผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร 

/2.ด้านการ... 
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2. ด้านการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว 
• ผลผลิตข้าวได้รับการรับรองมาตรฐาน 
การดำเนินการ 

- แผน 9 กลุ่ม 201 ราย  ผล 1 กลุ่ม 37 ราย 
- แผน รายเดี่ยว 20 ราย  ผล 1 ราย  
- ประเมินความเสี่ยงของกลุ่ม 
- รับสมัครสมาชิกกลุ่ม 
- จัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม ICS 
- ประเมินความพร้อมกลุ่มก่อนส่งตรวจ (Pre Audit) 
- ส่งตรวจประเมิน 

ผลการดำเนินการ 
- ดำเนินการติดตามให้คำแนะนำกลุ่ม 
- นำข้อมูลเกษตรกเข้าระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์

ข้าว GAP Seed เพ่ือรับการตรวจ 
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- เกษตรกรบางราย/บางกลุ่ม ไม่ได้สนใจเข้าร่วมอย่างแท้จริงทำให้การทำระบบกลุ่ม
ล้มเหลว 

- เนื่องจากการให้การรับรองปัจจุบันเป็นระบบ ICS ซึ่งต้องจัดทำเอกสารเพ่ิมขึ้น ทำให้
เกษตรกรไม่สนใจในการบันทึกเอกสารของระบบกลุ่มและบันทึกของตัวเกษตรกรเอง 

- รับสมัครผู้ที่มีมีความสนใจและความพร้อมที่จะขอการรับรอง 
- เปิดการรับรองแบบรายเดี่ยว ควบคู่ไปกับการรับรองแบบกลุ่ม 

แนวทางการขับเคลื่อน 
- ประชุม ติดตาม แนะนำกระบวนการผลิตข้าวแบบ GAP จัดทำแปลงสาธิต และการ

บันทึกข้อมูลแปลง 
3. ด้านการตลาด 
• หาตลาดรับซื้อข้าว GAP และอินทรีย์ที ่ให้ราคาที่เป็นธรรมและจูงใจ โดยการจัดทำ 

MOU ระหว่างโรงสีกับเกษตรกรให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
การดำเนินการ 

- จัดประชุมเชิญผู้ประกอบการกับผู้ผลิตข้าว ร่วมพูดคุยหาข้อตกลงร่วมกันในการรับซื้อ
ข้าวที่ผ่านมาตรฐานอินทรีย์และ GAP 

ผลการดำเนินการ 
- ดำเนินการร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกรในการเชื่อมโยงตลาด จัดทำ MOU ซึ่งยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดให้ความสนใจ 
- การดำเนินการต่อไป คือการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแปรรูปโดยโรงสีข้าวชุมชน 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่ม 
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- ผู้ประกอบการ โรงสีไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมการเชื่อมโยงตลาด 
- ส่งเสริมและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงสีในพื้นที่ถึงความจำเป็นและผลที่ได้

ในการเชื่อมโยงตลาดรับซื้อผลผลิตเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพ 
- แนะนำและช่วยหาช่องทางการจำหน่ายข้าวที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

แนวทางการขับเคลื่อน 
- ประสานงานร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการหาผู้ประกอบการมาเชื่องโยงตลาด 

/ประธานฯ... 
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ประธานฯ สอบถามว่า ด้านการตลาดได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง 
ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า ที่ผ่านมามีความพยายาม

เชื่อมโยงตลาดระหว่างโรงสีกับเกษตรกร แต่ในความเป็นจริงเกษตรกรไม่สามารถผลิตข้าวได้ตรงตามความ
ต้องการของโรงสี จึงทำให้ไม่เกิดการซื้อขายระหว่างกัน อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกที่จะขายให้กับโรงสีรายเดิม 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า เรื่องการตรวจรับรองแปลง 2 กลุ่ม ที่แจ้งว่าไม่มีงบประมาณ
เป็นเพราะเหตุใด 

ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
ส่งผลกรมการข้าวตัดงบประมาณในส่วนของการตรวจรับรองไปมาก ทำให้จังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีงบประมาณ
ในการตรวจแปลงดังกล่าว 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีแผนเพาะปลูกข้าวประมาณ 570,000 ไร่ 
อยากทราบว่ามีพันธุ์ข้าวท้องถิ่นของจังหวัดที่จะสามารถนำเรื่องราวมาสร้างมูลค่าเพ่ิมบ้างหรือไม่ 

นางสาวมานิกา น้อยเอี่ยม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา 
แจ้งท่ีประชุมว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองคือพันธุ์หอมมะลิ หอมจันทร์ และพวงเงินพวงทอง 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราต้องไปสร้างเรื่องราวของข้าวพันธุ์พื้นเมือง
ดังกล่าว เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยไม่จำเป็นต้องทำเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แต่ทำเพื่อจำหน่าย
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือโรงแรมต่างๆ 

ประธานฯ มอบข้อสั่งการ ดังนี้ 
ขอให้ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ทำบันทึกถึงผู้ตรวจราชการฯ กรณีที่มีปัญหาติดขัดในเรื่อง  

การตรวจรับรองแปลง เพ่ือจะดำเนินการประสานผู้บริหารกระทรวงต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2 การขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาคตะวันออก) โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี 

นายศิระเวช ธารเพชรวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี รายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาคตะวันออก) จำนวน 3 โครงการ 
ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตไม้ผลในพื้นที่ภาคตะวันออก 
ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ในพื ้นที ่ผล ิตไม้ผล 8 จังหวัดภาคตะวันออก 

งบประมาณ 11.21 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
1) ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรแล้ว 270 ราย  
2) พัฒนาสินค้าไม้ผลที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สู่กระบวนการรับรองสินค้า GI และตรวจสอบ

ย้อนกลับได้ จำนวน 5 สินค้า 

• ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 30.13 
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2. โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกด้านอุตสาหกรรม การค้า 
และการลงทุน  

ดำเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร งบประมาณ 4.45 ล้านบาท พื้นที่ดำเนินการที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  

• ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างสร้างอาคารสำนักงาน 
• ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 8.15 ก่อหนี้ผูกพันแล้วร้อยละ 55.74 

3. โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ดำเนินการโดยกรมชลประทาน งบประมาณ 685.39 ล้านบาท 
• ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วร้อยละ 18.62 
• ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 24.86 ก่อหนี้ผูกพันแล้วร้อยละ 95.74 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 การแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสาวสุพัชรรงค์ สุมารินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานผลการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด  
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- ผลการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 
- จำนวนเกษตรกร 50,228 ราย จำนวนเงิน 686,400,000 บาท โอนไม่สำเร็จ 20 ราย 

- ผลการอุทธรณ์เยียวยาของเกษตรกร 
- เกษตรกรอุทธรณ์ 1,415 ราย แก้ไขปัญหาแล้ว 514 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา  

1 ราย ส่งเข้าคณะกรรมการฯ 872 ราย 
- ปัญหา/อุปสรรค 

1) เกษตรกรได้รับข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาฯ ไม่ชัดเจน ควรมี Platform กลาง 
สำหรับสื่อสารข้อมูล/ตอบคำถามที่เชื่อถือได้ 

2) ระบบรับเรื่องอุทธรณ์ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกหน่วยงาน ทำให้ยากต่อการ
สรุปผลข้อมูล 

2. ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

- ปัญหา/ผลกระทบ - ด้านการตลาดสินค้าเกษตร (มะม่วง) 
- ไม่มีแหล่งจำหน่าย ส่งออกไม่ได้  
- ห้างสรรพสินค้าปิด/แม่ค้าตลาดสี่มุมเมืองและตลาดมหานาคไม่เข้ามารับซื้อ/ตลาดไท

เปิดบริการแต่ไม่มีคนจับจ่ายเท่าท่ีควร 
- ปริมาณผลผลิตคงค้าง จำนวน 13,650 ตัน (ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563) 
- สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย พ่อค้าเริ่มเข้ามารับซื้อช่วงปลายเดือนเมษายน 
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ผลการดำเนินงาน 
- สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดจุดจำหน่ายมะม่วงแปดริ้ว บริเวณถนน 304 

ด้านหน้า อบต.เสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า ภายใต้โครงการ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” 
และประสานโรงงานแปรรูป/วิสาหกิจชุมชนเพื่อรับซื้อผลผลิต 

ประธานฯ สอบถามว่า มีเกษตรกรที่ขออุทธรณ์การจ่ายเงินเยียวยาแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบ
หรือไม ่

นางสาวสุพัชรรงค์ สุมารินทร์ แจ้งที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว 514 ราย 
แจ้งเกษตรกรแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา 1 ราย และส่งเข้าคณะกรรมการ 872 ราย ส่วนมากเป็นประเด็น
มาตรา 33 จากข่าวล่าสุดคาดว่าจะได้เป็นเงินประกันสังคม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.2 แนวทางการขับเคลื ่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and 
Innovation Center : AIC) ให้เกิดประสิทธิภาพ 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation 
Center : AIC) เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะตั ้ง ในทุกจังหวัดที ่สถาบันการศึกษา 
ของจังหวัดนั้นๆ ของฉะเชิงเทราตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า โดยมีส่วนที่จะต้อง
ขับเคลื่อนคือการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ทราบว่าได้ดำเนินการแล้วหรือไม่ และใครเป็น 
ผู้ลงนามคำสั่ง 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการแล้ว 
โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นผู้ลงนามคำสั่ง 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า ได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่านแล้วหรือไม่ 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมว่า ได้ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์แล้วเมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน ขณะนี้รอมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า สิ่งที่เป็นห่วงคือเรื่องข้อจำกัดในการเผยแพร่หรือถ่ายทอดองค์ความรู้
ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร เนื่องจากต้องนำไปรวบรวมไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ แต่เพ่ือ
ขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวง จึงขอให้แต่ละหน่วยงานรวบรวมองค์ความรู้นวัตกรรมที่มีอยู่ เช่น องค์ความรู้
ปราชญ์ชาวบ้าน ส่งไปรวมรวบไว้ที่ศูนย์ AIC ด้วย เพ่ือให้เกษตรกรสามารถค้นหาผ่านระบบ IT ได ้

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ศูนย์ AIC ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ได้ดำเนินการแล้ว มีการเซ็น MOU เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือเตรียมการคัดเลือกเกษตรกร โดยมี
เกษตรกร 4-5 กลุ่มแสดงความสนใจในการศึกษาหาความรู้ใน AIC โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ได้หารือกับเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.3 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ใช้งบฟื้นฟู 4 แสนล้านบาท 
เป้าหมายของจังหวัดฉะเชิงเทรามี 72 ตำบล โดยมีรูปแบบการดำเนินการคือ 1 ตำบลจะต้องมีแปลงต้นแบบ 
16 ราย และต้องจ้างเกษตรกรพี่เลี้ยง 8 ราย มีค่าตอบแทนให้ 9,000 บาท/ราย/เดือน จำนวน 12 เดือน 
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) จึงมี Timeline การคัดเลือกทั้ง 2 ส่วนอยู่ในช่วงเดือน
สิงหาคม-กันยายน 2563 ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักๆ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
โดยเกษตรกรต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 3 ไร่ และสถานีพัฒนาที่ดินต้องมาขุดสระปริมาตร 4,000 ลบ.ม./สระ ให้
โดยทำตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นแปลงต้นแบบ ซึ่งเกษตรกรทั้ง 16 ราย  
ต้องเข้าอบรม จำนวน 4 วัน ขณะนี้คู่มือแนวทางการดำเนินการยังไม่สมบูรณ์ จะประสานเร่งติดตามให้ ในส่วน
ของเกษตรกรพ่ีเลี้ยง กระทรวงมีเป้าหมายในการช่วยเหลืออาสาสมัครด้านเกษตร เช่น อาสาสมัครเกษตร หมอดิน 
อาสาสมัครปศุสัตว์ อาสาสมัครประมง อาสาสมัครตรวจบัญชี เป็นต้น จึงขอให้พิจารณาอยู่ในกลุ่มนี้ ซึ่งบุคคล
เหล่านี้จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทราบทุกเดือน โดยหากมีความ
คืบหน้าประการใดจะแจ้งหน่วยงานกระทรวงเกษตรในจังหวัดทราบเพื่อเตรียมการ ทั้งนี้ ขอฝากให้ช่วยกัน
เตรียมเกษตรกรที่มีความเหมาะสมเอาไว้ เพ่ือให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันเวลา 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งที ่ประชุมเพิ ่มเติมว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มี 93 ตำบล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับดำเนินการ 72 ตำบล อีกส่วนหนึ่งเป็นของกรมการพัฒนาชุมชน 
โดยมีตำบลซ้ำกันระหว่าง 2 หน่วยงานใน 3 อำเภอ ซึ่งขณะนี้คู่มือยังไม่แล้วเสร็จ แต่ได้มีการประชุมหารือ 
และประชุมทางไกลออนไลน์เป็นระยะ ในส่วนของกระทรวงเกษตร มีจำนวนเกษตรกรทั้งหมด 1,152 ราย 
งบประมาณที่จะได้รับ เฉพาะของสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทราที่จะต้องเป็นผู้ปรับพ้ืนที่ให้กับเกษตรกร 119 ล้านบาท 
และจะมีอีก 6-7 หน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินการ ในส่วนของการจ้างแรงงาน 576 ราย จะดำเนินการ  
ตามคำสั่งจากกระทรวงที่ให้รับสมัครเกษตรกรในพื้นที่โดยมีเกษตรอำเภอทุกอำเภอเป็นหัวหน้าคณะรับสมัคร 
และส่งข้อมูลมาที่คณะกรรมการของจังหวัดซึ่งมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นหัวหน้าคณะ โดยจะดำเนินการ
ภายในเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ 
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5.4 โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า จังหวัดฉะเชิงเทราเป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ทรงทำโครงการพาช้าง
กลับสู่ป่า โดยส่งเสริมอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยน ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราทำได้ดี โดยขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องแปลงต้นแบบเกษตรกรที่อำเภอสนามชัยเขตและท่าตะเกียบให้เสร็จ
เรียบร้อยภายในเดือนกันยายน 2563 และให้เก็บภาพทุกกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการมอบปัจจัย
การผลิต การประชุม ภาพแปลงเกษตรกร เพราะต้องนำไปจัดนิทรรศการเสมือนมีชีวิต กราบบังคมทูลถวาย
รายงานในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ผู้ถวายรายงานคาดว่าเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วย
เกษตรกรต้นแบบที่ทำจริง ของจังหวัดฉะเชิงเทราทำเรื ่องปรับเปลี ่ยนไปเลี ้ยงหนูพุกและการทำเกษตร
ผสมผสานหลายเรื่อง จึงอยู่ที่การขับเคลื่อนของหน่วยงานที่เข้าไปส่งเสริมอาชีพ ต้องไปเติมเต็มด้านวิชาการ
ให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 
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5.5 แผนบูรณาการภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานฯ แจ้งท่ีประชุมว่า แผนฯ ปี 2565 จะเน้นในเรื่องน้ำและการค้าชายแดน จึงได้เชิญ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาประชุมหารือ โดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลัก  
ซึ่งแผนฯ จะเข้ามาช่วยเหลือในจุดที่สำคัญ เช่น เป็นจังหวัดที่มีผลไม้เยอะ ต้องการน้ำอุปโภคบริโภคมาก ฯลฯ  
และได้ให้กรมพัฒนาที่ดินปรับแผนดำเนินการ ที่เดิมเน้นในเรื่องการพัฒนาดินมาเป็นการสร้างแหล่งน้ำเพ่ิมเติม 
คาดว่าจะเป็นบ่อจิ๋ว ขนาด 1,260 ลบ.ม. พร้อมทั้งจะของบขุดลอกบ่อจิ๋วที่มีอายุเกิน 5 ปีด้วย ส่วนเรื่อง
การค้าชายแดน จะช่วยในเรื่องการพัฒนาด่านให้มีการส่งออกมากขึ้น เพราะทุกวันนี้การส่งออกผลไม้  
ภาคตะวันออกมีมูลค่าสูงมาก โดยทั้งหมดนี้จะต้องจัดทำแผนให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 2563   
เพ่ือเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี 
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5.6 เรื่องอ่ืนๆ 

1. การประชุมจัดทำคลังโครงการ (Project Bank) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ได้เชิญ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เขตตรวจราชการที่ 8 และ 9 ประชุมร่วมกันที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมอบหมาย 
ให้มาประสานทุกส่วนราชการในการคิดแผนงาน/โครงการเตรียมไว้เป็น Project Bank เพื่อใช้ประโยชน์ 
ในกรณีที่ของบพัฒนาจังหวัด งบเร่งด่วนจากรัฐบาล เช่น งบฟื้นฟู ถ้าไม่มีโครงการเตรียมไว้จะทำให้คิดไม่ทัน 
จึงขอให้แต่ละหน่วยงานเตรียมโครงการหน่วยงานละ 5 โครงการด้วย 

2. ขอให้ท่านสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เตรียมข้อมูลเรื ่องแผนพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
โครงการจัดที่ดินทำกิน และเข้าร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี  
ในวันพรุ่งนี้ด้วย (4 สิงหาคม 2563)  
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ปิดการประชุมเวลา 16.30 น. 
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